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ข่าวประจ าวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 

ที ่ ข่าว สนง.กกต. ที่ เรื่อง 
1 59/2564 กกต. เชิญส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘ป้อม’ ตอบปมเสียงวิจารณ์ชอบตอบ ‘ไม่รู’้ ก็ไม่รู้จริงๆ ชี้ตั้ง กก.บห. 

รอบนี้ดูเอง ยันไม่มีกลุ่มก๊วน 
6 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ "บิ๊กป้อม" ไม่หวั่น "ทนายนกเขา" ยื่นยุบ พปชร. ลั่นรัฐบาลยังไปไหว 7 
3 ไทยรัฐออนไลน์ “บิ๊กป้อม” ยืนยัน มีตัวแทน กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ 

ครบทุกภาค 
8 

4 มติชนออนไลน์ ‘ไผ่ ลิกค’์ นั่งรองเลขาฯ ท าเต็มที่ เผย ‘ธรรรมนสั’ เน้นความปรองดอง - 
เป็นสถาบันการเมือง 

9 

5 เดลินิวส์ออนไลน์ "ธรรมนัส" เน้นปรองดอง - สร้างสามัคคี 10 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ "ปิยบุตร - ไอติม" น าขบวน " Re-solution" ยื่น 1.5 แสนชือ่แก้ รธน. 11 
7 สยามรัฐออนไลน์ มาตามนัด! “กลุ่ม Re-solution” หอบรายชื่อ 1.5 แสนยื่นแก้ รธน. 

ด้าน “ปิยบุตร” ดักคอจับตา ส.ว.คว่ าร่าง ปชช. 
12 

8 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ร้อง ป.ป.ช. สอบจริยธรรมร้ายแรง 277 ส.ส. โดดร่มไม่ร่วมประชุมสภา 13 
9 สยามรัฐออนไลน์ “วิษณุ” บอก สภาล่ม ไม่รู้เพราะโควิดหรือเทคนิค หวั่น ล่มอีก 

จะกระทบ กม. ส าคัญ 
14 

10 มติชนออนไลน์ ‘บิ๊กป้อม’ สั่งพับไมค์ เมินตอบสื่อ ปม ส.ส. พปชร. โดดประชุมสภา 15 
11 สยามรัฐออนไลน์ ฝ่ายค้านโวย ครม. ไร้ความรับผิดชอบ หนีสภาฯ ตอบ 3 กระทู้ถามสด 

โดดร่วมงานภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 
16 

12 มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

อ.จุฬาฯ กางข้อกฎหมาย ชี้ ส.ส. รฐับาล จงใจท า สภาล่ม 
อาจมีโทษทาง กม. 

17 

13 สยามรัฐออนไลน์ “ชวน” ยินดีให้ตรวจสอบ 19 
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บทความ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ เดินหน้าชน : แก้ รธน.สุดเอื้อม 20 
2 มติชนออนไลน์ รายงาน : กลยุทธ์ เผชิญหน้า พลังประชารัฐ กับ เพ่ือไทย เลือกตั้ง 

บัตร 2 ใบ 
22 

3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เลือกตั้งบัตร 2 ใบ ‘พรรคทักษิณ’ แลนด์สไลด์! 24 
4 คมชัดลึกออนไลน์ "โทนี่" พ่ีใหญ่ กับเยื่อใย "ธรรมนัส" 27 
5 คมชัดลึกออนไลน์ "โทนี่" กลับแน่ ถาม "สามนิ้ว" ก่อน 29 
6 สยามรัฐออนไลน์ ปรับทัพ รับศึกหน้า ! 31 
7 ไทยรัฐออนไลน์ ผ่านครึ่งปี "อนุทิน" ทรงอิทธิพลรัฐบาล ภารกิจเพ่ือชาติ ฉีดวัคซีน 

โควิด-19 
33 

8 ไทยรัฐออนไลน์ ระวังแรงต้านอ านาจ 35 
9 ข่าวสดออนไลน์ FootNote: อุณหภูมิต้าน ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยกระดับ สู่ 

"ฉันทานุมัติ" การเมือง 
37 

10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ อลหม่าน “สภาฯล่ม” เกมตั้งใจ “รัฐบาล - ฝ่ายค้าน" 38 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

3 

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุม
คณะท างานจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 502 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุคณะท างานจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
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วันที่ 30 มิถุนายน 2564 - 13:30 น. 
‘ป้อม’ ตอบปมเสียงวิจารณ์ชอบตอบ ‘ไม่รู้’ ก็ไม่รู้จริงๆ ชี้ตั้ง กก.บห. รอบนี้ดูเอง ยันไม่มีกลุ่มก๊วน 
 

 
 
‘บิ๊กป้อม’ ยัน ไม่รู้จริงๆ โต้เสียงวิจารณ์การตอบค าถาม ชี้ ตั้งกก.บห.รอบนี้ดูเอง ปม ‘สันติ’ ได้นั่ง ผอ.พรรคต่อ 
 เ มื่ อ เ ว ล า  11.45 น .  วั นที่  30 มิ ถุ น า ยน  ที่ ท า เ นี ย บ รั ฐบ าล  พล . อ . ป ร ะวิ ต ร  ว งษ์ สุ ว ร รณ  
รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์กรณีการตั้งต าแหน่งต่างๆ ภายในพรรคที่
ถูกมองว่าเป็นการตั้งแค่คนกลุ่มเดียวว่า เป็นการตั้งจากทุกกลุ่ม ทั้งประเทศ มีตัวแทนมาจากภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันตก และยืนยันยุทธศาสตร์ให้ พปชร.เป็นหนึ่งเดียว เรารวมทั้งหมด 
 เมื่อถามว่า มีการตั้งข้อสังเกตนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็น
ผู้อ านวยการพรรคเพ่ือปลอบใจที่ไม่ได้นั่งเลขาธิการ พปชร. พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่ใช่ นายสันติเป็นผู้อ านวยการ
พรรคอยู่แล้ว ยืนยัน พปชร.ไม่มีกลุ่มมีก๊วน การตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคครั้งนี้ ตนได้ดูเอง 
 เมื่อถามกรณีนายนิติธร ล้ าเหลือ แกนน ากลุ่มประชาชนคนไทย (ปท.) ยื่นยุบ พปชร.ต่อส านักงาน
คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) เพราะตั้ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
เลขาธิการพรรค ขัดต่อรัฐธรรมนูญว่า ก็ว่าไปตามกระบวนการ ถ้าพรรคท าผิดก็ว่าไป 
 เมื่อถามว่า มีเสียงวิจารณ์ใน พปชร.ว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไม่
ออกแรงช่วยสนับสนุนการท างานของ ส.ส.พปชร. พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า พล.อ.อนุพงษ์ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค รวมทั้ง 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค แล้วจะให้เขา
ท าอะไร 
 เมื่ อถามถึงกรณีที่ ลูกพรรคอยากให้  พล.อ.อนุพงษ์ช่ วยสนับสนุน ส .ส .พปชร. ในพ้ืนที่ ต่ างๆ  
พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า อันนี้เราก็ท ากันอยู่ ไม่เป็นไรหรอก 
 เมื่อถามถึงการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ พปชร.จะมีนโยบายอะไรออกมา พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เขาก าลัง
ประชุมกันอยู่  ยั งไม่รู้ ว่ าจะเป็นรูปแบบใด เดี๋ยวก็หาว่าตนไม่รู้ อีก ส่วนหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของ พปชร. 
เป็นใครนั้น ขณะนี้ก าลังหาอยู่ 
 เมื่อถามถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค าตอบของ พล.อ.ประวิตรที่ชอบตอบว่า ‘ไม่รู้ ’  รู้สึกอย่างไร  
พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ก็ไม่รู้จริงๆ ถึงบอกไป 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2803200  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%86.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%86.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2803200
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%86.jpg
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พุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 14.42 น. 
"บิ๊กป้อม" ไม่หว่ัน "ทนายนกเขา" ยื่นยุบ พปชร. ลั่นรัฐบาลยังไปไหว 
"บิ๊กป้อม" ปัดปลอบใจ “สันติ” นั่ง ผอ.พปชร. หลังพลาดนั่งเลขาฯ ลั่นพรรคนี้ไม่มีก๊วน ยันเกลี่ยให้ทุกกลุ่ม ไม่หว่ัน 
“ทนายนกเขา” ยื่นยุบพรรค ลั่นรัฐบาลยังไปไหวท างานเต็มที่ 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ที่ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง
กรณีการปรับโครงสร้างพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่มีการมองว่าเป็นเพียงแค่คนกลุ่มเดียวในพรรค ว่า ยืนยันว่ามีทุก
กลุ่ม ทั้งประเทศ โดยเฉพาะชื่อรองเลขาธิการพรรคที่ไม่ได้มีเพียงนายไผ่ ลิกค์ ส.ส.ก าแพงเพชร และนายรงค์ บุญสวย
ขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช แต่มีทุกภาค สื่อไม่ไปดู โดยยุทธศาสตร์ของพรรค เพ่ือให้เป็นหนึ่งเดียว เราต้องรวมกัน
ทั้งหมด 
 เมื่อถามว่า การตั้งนายสันติ พร้อมพัฒน์ รองหัวหน้าพรรค และควบต าแหน่งผู้อ านวยการพรรค เป็นการ
ปลอบใจที่ไม่ได้นั่งต าแหน่งเลขาธิการพรรคหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวปฏิเสธว่า ไม่ใช่ เพราะนายสันติ เป็น ผอ.พรรค 
อยู่แล้ว ยืนยันว่าไม่มีกลุ่มก๊วน แต่การจัดกรรมการบริหารพรรคท่ีผ่านมา ตนไม่อยู่ในที่ประชุม  
 เมื่อถามถึงคนที่จะมาดูยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและเศรษฐกิจของพรรคพลังประชารัฐ ได้วางตัวใครไว้
แล้วหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ประธานยุทธศาสตร์พรรค คือ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ส่วนหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนั้น 
ขณะนี้ยังประชุมกันอยู่ และหากันอยู่ ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร ส่วนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในส่วนของพรรคนั้น ขณะนี้พรรค
ก าลังหารือกันอยู ่แต่ยังไม่รู้ว่าจะออกมาในรูปแบบใด "เดี๋ยวจะหาว่าตนไม่รู้อีก"  
 เมื่อถามถึง กรณีที่นายนิติธร ล้ าเหลือ แกนน ากลุ่มประชาชนคนไทย ได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือให้ยุบพรรคพลังประชารัฐ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ก็ว่ากันไปตามนั้น ถ้าพรรคท าผิดก็ว่ากันไป 
 ส่วนกรณีมีเสียงจากคนในพรรคพลังประชารัฐ ที่วิจารณ์ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย  
ว่าไม่ค่อยช่วยเหลือลูกพรรคนั้น พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า พล.อ.อนุพงษ์ ไม่ได้อยู่ในพรรคพลังประชารัฐ เพราะไม่ได้เป็น
สมาชิกพรรค  
 เมื่อถามย้ าว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรเพราะลูกพรรคมีความน้อยใจ พล.อ.ประวิตร กล่าวย้ าว่า เขาไม่ได้เป็น
สมาชิกพรรค รวมถึงนายกรัฐมนตรี ก็ไม่ได้เป็น แล้วจะให้ท าอย่างไร  
 เมื่อถามว่าจะช่วยประสานให้ พล.อ.อนุพงษ์ ช่วยขยับแรงช่วยลูกพรรคในพ้ืนที่มากขึ้นหรอไม่ พล.อ.
ประวิตร กล่าวว่า "อันนี้เราก็ท ากันอยู่แล้ว ไม่เป็นไร" 
เมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่ถูกต่อว่า “ว่าไม่รู้ๆ” พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า “ผมไม่รู้จริงๆ ผมก็บอกว่าไม่รู้”   
 เมื่อถามว่ารัฐบาลยังไปไหวหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า “ไหวสิ ไปได้ รัฐบาลก็ท างานอย่างเต็มที่”. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/853416  

https://www.dailynews.co.th/politics/853416
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30 มิ.ย. 2564 14:40 น. 
“บิ๊กป้อม” ยืนยัน มีตัวแทน กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ครบทุกภาค 
 

 
 
“พล.อ.ประวิตร” ลั่น กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ มีตัวแทนครบทุกภาค เผยก าลังฟอร์มทีมเศรษฐกิจ 
เสนอแนวทางกู้วิกฤติช่วยรัฐบาล เมิน “นิติธร” ยื่น กกต. ยุบพรรค ปมตั้ง “ร.อ.ธรรมนัส” เป็นเลขาธิการ 
 วันที่ 30 มิ.ย. ที่ท าเนียบรัฐบาล พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า 
พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ที่มีไม่ครบทุกกลุ่ม ว่า 
การตั้งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐครั้งนี้ ยืนยันว่ามีตัวแทนจากสมาชิกพรรคทุกกลุ่ม ทุกภาคทั้งประเทศ โดย
ยุทธศาสตร์พรรคจะต้องเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ก็เป็น
ผู้อ านวยการพรรคมาก่อนอยู่แล้ว ยืนยันว่าในพรรคไม่มีหลายกลุ่มตามท่ีถูกมอง และการตั้งกรรมการบริหารพรรคครั้งนี้ 
ส่วนตัวเป็นผู้ดูแลด้วยตัวเอง ขณะที่คนที่จะมาดูยุทธศาสตร์พรรคนั้น ได้วาง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรค 
 ส่วนกรณทีี่นายนิติธร ล้ าเหลือ หรือ ทนายนกเขา จะไปยื่นคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. และศาล
รัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคพลังประชารัฐที่ตั้ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นเลขาธิการพรรคด้วยคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมนั้น 
พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ก็ว่ากันไปตามนั้น ถ้าพรรคท าผิดก็ว่าไป ส่ วนเสียงวิจารณ์ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รั ฐ มนตรี ว่ า ก า ร ก ร ะทร ว งมหาด ไทย  ที่ ไ ม่ ดู แ ล สมาชิ กพร รคนั้ น  พล . อ . ป ร ะวิ ต ร  กล่ า ว ว่ า  เ พ ร า ะ  
พล.อ.อนุพงษ์ ไม่ใช่สมาชิกพรรค รวมถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเช่นกัน จะให้ท าหน้าที่อะไร และเรื่องช่วยเหลือสมาชิกพรรคในท้องถิ่น พรรคก็ท า
อยู่แล้วไม่เป็นไร 
 นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ยังกล่าวว่า พรรคพลังประชารัฐ ก าลังหารือกันถึงปัญหาเศรษฐกิจที่วิกฤติ
ในตอนนี้ เพ่ือเสนอแนวทางให้กับรัฐบาล ส่วนจะเป็นในรูปแบบใด ต้องรอผลสรุปจากที่ประชุมพรรคในการจัดทีม
เศรษฐกิจในส่วนของพรรคให้แล้วเสร็จก่อน ซึ่งยังไม่ทราบว่าใครจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรค ที่ขณะนี้ก าลัง
ประชุมกันอยู่ เนื่องจากส่วนตัวไม่ทราบจริงๆ จะให้ตอบยังไง เมื่อถูกถามในสิ่งที่ไม่รู้. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2128266  
 
 
 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84
https://www.thairath.co.th/news/politic/2128970
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84
https://www.thairath.co.th/news/politic/2128266
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วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 10:11 น. 
‘ไผ่ ลิกค์’ นั่งรองเลขาฯ ท าเต็มที่ เผย ‘ธรรรมนัส’ เน้นความปรองดอง-เป็นสถาบันการเมือง 
 

 
 
 
“ไผ่ ลิกค์” นั่งรองเลขาฯ ท าเต็มที่ เผย ”ธรรรมนัส” เน้นความปรองดอง-เป็นสถาบันการเมือง ชี้ท าให้ดีท าให้เร็ว 
ด้าน พปชร.เตรียมงานครบรอบ 100 ปี คอมมิวนิสต์จีน 
 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.ก าแพงเพชร ในฐานะรองเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ  
(พปชร.) ให้สัมภาษณ์หลังจากได้รับต าแหน่งรองเลขาฯถึงแผนในการท างาน ว่า ท างานตาม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเลขาธิการ พปชร. เพ่ือช่วยแบ่งเบางาน ส่วนตัวมีโอกาสก็จะท าให้
เต็มที่ตรงไหนที่ท าได้ก็ช่วยท า 
 เมื่อถามว่า ร.อ.ธรรมนัส ได้เน้นย้ าการท างานเรื่องใดเป็นพิเศษหรือไม่ นายไผ่กล่าวว่า เรื่องการปรองดอง
การท าความเข้าใจในพรรคเป็นเรื่องแรก ต่อมาเป็นเรื่องทิศทางของพรรคและการเดินของพรรคไปสู่สถาบันทาง
การเมือง เน้นความสามัคคีและเดินไปข้างหน้าด้วยกัน และจะท าให้ดีให้เร็วที่สุด ส่วนการประชุมเพ่ื อวางแผนก็มีอยู่
เรื่อยๆ 
 เมื่อถามว่า การประชุม พปชร.เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน หรือวานนี้ ในช่วงบ่ายพรรคประชุมเรื่องใด  
นายไผ่ กล่าวว่า เรื่องการจัดงานครบรอบ 100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 
กรกฎาคมนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2804583  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88-%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%8C-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88-%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%8C-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2804583
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88-%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%8C-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88.jpg
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พฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.43 น. 
"ธรรมนัส" เน้นปรองดอง - สร้างสามัคคี 
“ไผ่ ลิกค์” เผยแนวทางท าพรรคของ “ธรรมนัส” เน้นปรองดอง-สร้างสามัคคี พา พปชร.เป็นสถาบันการเมือง 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 1 ก.ค.นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.ก าแพงเพชร ในฐานะรองเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
กล่าวถึงกรณีที่ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองเลขาธิการพรรค พปชร. ว่า ส าหรับแผนการท างาน จะเป็นไปตามที่  
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการพรรค ได้วางไว้ ส่วนตนหากมีโอกาสก็จะท าให้เต็มที่ตรงไหน
ที่ท างานก็จะช่วยท า ทั้งนี้ร.อ.ธรรมนัส เน้นย้ าเรื่องความปรองดองและความสามัคคีในพรรคเป็นเรื่องแรก จากนั้นคือ
ทิศทางท างานของพรรค เพ่ือเดินไปสู่การเป็นสถาบันทางการเมือง ซึ่งจะต้องท าให้ดีและเร็วที่สุด และที่ผ่านมาได้
ประชุมวางแผนงานอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด คือ การประชุมส.ส.เพ่ือเตรียมการประชุมเนื่องในโอกาสครบรอบ100 ปี 
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณประชาชนจีน ในวันที่6 ก.ค.นี้ 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/853580  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/853580
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พุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 12.14 น. 
"ปิยบุตร - ไอติม" น าขบวน " Re-solution" ยื่น 1.5 แสนชื่อแก้ รธน. 
“ปิยบุตร-ไอติม” น าขบวน “Re-solution” หอบ 1.5 แสนชื่อยื่นแก้ รธน. ปลุกจับตา ส.ว.คว่ าร่างประชาชนอีก
หรือไม่ ระบุอย่าให้ ส.ว.ยึดวาระส าคัญของประเทศ 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ที่รัฐสภา กลุ่ม Re-solution น าโดยนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า 
นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้ก่อตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า พร้อมคณะ เข้ายื่นรายชื่อประชาชน จ านวน  150,921 คน ขอ
แก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ิมเติม ผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ถึงนายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาฯ โดยนายพริษฐ์ กล่าวว่า ไม่มีช่วงเวลาใดที่จะชัดเจนกว่านี้ว่าการแก้รัฐธรรมนูญจะมีผลต่อชีวิตประชาชน
เท่านี้ การยื่นรายชื่อครั้งนี้จะเป็นการเปิดประตูแก้รัฐธรรมนูญ เพ่ือยกเลิกอ านาจของวุฒิสภาในการโหวตเลือกนายกฯ 
ปฏิรูปที่มาของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ยกเลิก ส.ว.250 คน และยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งถ้าแก้ไขได้ก็
จะส่งผลที่ดีข้ึนต่อชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชน  
 ด้านนายปิยบุตร กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการรวบรวมรายชื่อผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งประชาชนให้ความสนใจ
เป็นจ านวนมาก สะท้อนความต้องการของประชาชนในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ แต่ตอนนี้เราต้องปิดรับรายชื่อ เพราะ
ต้องน ารายชื่อมาตรวจสอบ หากเรายังเปิดอยู่คงจะมีประชาชนอีกมากมาร่วมลงชื่อในครั้งนี้ด้วย หวังว่าครั้งนี้จะเป็น
ตัวกระตุ้นเตือนจิตส านึกของ ส.ส.และ ส.ว.ให้น าร่างแก้ไขของภาคประชาชนสู่การพิจารณา ไม่ใช่คว่ าเหมือนครั้งที่  
ผ่านมา ครั้งนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามว่าวุฒิสภาจะด าเนินการอย่างไรกับร่างรัฐธรรมนูญของประชาชน 
   เมื่อถามว่าเกรงว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะถูก ส.ว.คว่ าเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่ นายปิยบุตร กล่าวว่า เรา
ทราบดีการแก้รัฐธรรมนูญ ในมาตรา 256 เป็นเรื่องยาก เพราะมีอุปสรรคส าคัญคือ ส.ว. ซึ่งจะหาเสียง 1 ใน 3 ของ ส.ว.
ได้อย่างไร ที่ผ่านมา ส.ว.ใช้อ านาจที่ไม่ได้มาจากประชาธิปไตยในการคว่ าร่างรัฐธรรมนูญ แสดงว่าถ้าร่างนี้ถูกคว่ าอีกก็
ใกล้ถึงเวลาสุดท้ายของ ส.ว.แล้ว ถ้าไม่รับร่างนี้อีก ส.ว.ต้องตอบค าถามว่ามีเหตุผลอะไรถึง ขัดขวางเจตจ านงของ
ประชาชน ทั้งนี้ ยืนยันว่าหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกคว่ าอีก พวกเราจะรณรงค์ต่ออย่างแน่นอน   
 เมื่อถามต่อว่าที่ผ่านมา ส.ว.อ้างว่ามีที่มาจากการท าประชามติของประชาชน นายปิยบุตร กล่าวว่า การท า
ประชามติครั้งล่าสุดเป็นการท าประชามติที่มีปัญหา ค าถามพ่วงมีความก ากวมท าให้ประชาชนเกิดความสับสน และผู้
รณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในขณะนั้นก็ถูกจับกุมคุมขัง ด าเนินการคดีติดคุก ดังนั้น จึงอย่าปล่อยให้ ส.ว.ยึดกุมวาระ
ส าคัญของประเทศชาติในการแก้รัฐธรรมนูญ  
 ด้านนายสมบูรณ์ กล่าวว่า จะได้น ารายชื่อทั้งหมดตรวจสอบตามกระบวนการกฎหมายและยื่นต่อประธาน
รัฐสภาต่อไป. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/853370  

https://www.dailynews.co.th/politics/853370
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30 มิถุนายน 2564 12:16 น.  
 มาตามนัด! “กลุ่ม Re-solution” หอบรายชื่อ 1.5 แสนยื่นแก้ รธน. ด้าน “ปิยบุตร” ดักคอจับตา ส.ว.คว่ าร่าง
ปชช. 

 
 
 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ที่รัฐสภา กลุ่ม Re-solution น าโดยนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า 
นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้ก่อตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า พร้อมคณะ เข้ายื่นรายชื่อประชาชน จ านวน 150,921 คน ขอ
แก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ิมเติม ถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ 
 โดยนายพริษฐ์ กล่าวว่า ไม่มีช่วงเวลาใดที่จะชัดเจนกว่านี้ว่าการแก้รัฐธรรมนูญจะมีผลต่อชีวิตประชาชน
เท่านี้ การยื่นรายชื่อครั้งนี้จะเป็นการเปิดประตูแก้รัฐธรรมนูญ เพ่ือยกเลิกอ านาจของวุฒิสภาในการโหวตเลือกนายกฯ 
ปฏิรูปที่มาของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ยกเลิกส.ว.250 คน และยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งถ้าแก้ไขได้ก็
จะส่งผลที่ดีข้ึนต่อชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชน 
 ด้านนายปิยบุตร กล่าวว่า การเปิดครั้งนี้เป็นการรวบรวมรายชื่อผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งประชาชนให้ความ
สนใจเป็นจ านวนมาก สะท้อนความต้องการของประชาชนในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ แต่ตอนนี้เราต้องปิดรับรายชื่อ 
เพราะต้องน ารายชื่อมาตรวจสอบ หากเรายังเปิดอยู่คงจะมีประชาชนอีกมากมาร่วมลงชื่อในครั้งนี้ด้วย หวังว่าครั้งนี้จะ
เป็นตัวกระตุ้นเตือนจิตส านึกของส.ส.และส.ว.ให้น าร่างแก้ไขของภาคประชาชนสู่การพิจารณา ไม่ใช่คว่ าเหมือนครั้งที่
ผ่านมา ครั้งนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามว่าวุฒิสภาจะด าเนินการอย่างไรกับร่างรัฐธรรมนูญของประชาชน 
 เมื่อถามว่าเกรงว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะถูกส.ว.คว่ าเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่ นายปิยบุตร กล่าวว่า  เรา
ทราบดีการแก้รัฐธรรมนูญ ในมาตรา 256 เป็นเรื่องยาก เพราะมีอุปสรรคส าคัญคือ ส.ว. ซึ่งจะหาเสียง 1 ใน 3 ของส.ว.
ได้อย่างไร ที่ผ่านมาส.ว.ใช้อ านาจที่ไม่ได้มาจากประชาธิปไตยในการคว่ าร่างรัฐธรรมนูญ แสดงว่าถ้าร่างนี้ถูกคว่ าอีก ก็
ใกล้ถึงเวลาสุดท้ายของส.ว.แล้ว ถ้าไม่รับร่างนี้อีก ส.ว.ต้องตอบค าถามว่ามีเหตุผลอะไรถึงขัดขวางเจตจ านงค์ของ
ประชาชน ทั้งนี้ ยืนยันว่าหากร่างรัฐธรรมนุญฉบับนี้ถูกคว่ าอีก พวกเราจะรณรงค์ต่ออย่างแน่นอน 
 เมื่อถามว่าส.ว.อ้างว่ามีที่มาจากการท าประชามติของประชาชน นายปิยบุตร กล่าวว่า การท าประชามติ
ครั้งล่าสุดเป็นการท าประชามติที่มีปัญหา ค าถามพ่วงมีความก ากวมท าให้ประชาชนเกิดความสับสน และผู้รณรงค์ไม่รับ
ร่างรัฐธรรมนูญในขณะนั้นก็ถู่กจับกุมคุมขัง ด าเนินการคดีติดคุก ดังนั้น จึงอย่าปล่อยให้  ส.ว.ยึดกุมวาระส าคัญของ
ประเทศชาติในการแก้รัฐธรรมนูญ 
ด้านนายสมบูรณ์ กล่าวว่า จะได้น ารายชื่อทั้งหมดตรวจสอบตามกระบวนการกฎหมายต่อไป 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/257285  
 

https://siamrath.co.th/n/257285
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210630/6a607d9e1d603e967b2f2687d5bc188544678646fd452526d46e6d4feb9e65cd.jpg?itok=iN7gMtZH
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01 ก.ค. 2564 เวลา 9:14 น. 
ร้อง ป.ป.ช. สอบจริยธรรมร้ายแรง 277 ส.ส. โดดร่มไม่ร่วมประชุมสภา 
 

 
 
ศรีสุวรรณ ร้อง ป.ป.ช. สอบ 277 ส.ส.เหตุโดดประชุมสภาระหว่างการพิจารณา พ.ร.บ.วัตถุอันตราย เป็นการฝ่าฝืน
มาตรฐานทางจริยธรรมฯ อย่างร้ายแรง อัดยับกินเงินภาษีประชาชนแต่ไม่ท างานตามหน้าที่ 
 1 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์
รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า หลังจากเกิดกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรล่ม เมื่อวานนี้ (30 มิถุนายน 64 ) อัน
เนื่องมาจากมี ส.ส.เข้าร่วมประชุมไม่ครบในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย เมื่อมีการตรวจสอบ
องค์ประชุมพบว่า มี ส.ส.มาแสดงตนแค่ 206 คน จาก 483 คน โดยมี ส.ส.จ านวน 277 คนไม่แสดงตนนั้น ในวันที่ 2 
ก.ค.64 จะเดินทางมายื่นร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพ่ือให้ตรวจสอบ
เรื่องดังกล่าวนี้ 
 ทั้งนี้ การไม่เดินทางมาร่วมประชุมสภาฯหรือมาประชุมแต่ไม่แสดงตนจนเป็นเหตุให้องค์ประชุมไม่ครบ ไม่
สามารถพิจารณาร่างกฎหมายต่อไปได้ ประธานสภาฯจึงต้องสั่งปิดการประชุมไปนั้น ถือว่า เป็นเหตุร้ายแรงที่สังคมไทย
ไม่ควรปล่อยให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติแต่ชื่อเหล่านี้ กินเงินภาษีของประชาชนโดยไม่ยอมท างานตามหน้าที่ต่อไปได้ เป็น
เหตุให้ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ท าให้สภาฯเสื่อม อันเป็นพฤติการณ์ท่ีขัดหรือแย้งต่อหน้าที่ของตนตามที่ได้ปฏิญาณตนใน
ที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ม.115 จึงถือได้ว่า เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมฯ 
2561 อย่างร้ายแรง ประกอบข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ 2563 
ตามท่ีรัฐธรรมนูญ 2560 ม.128 และ ม.219 วรรคสอง บัญญัติไว้ 
 ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะน ารายชื่อ ส.ส.ทั้ง 277 คน ไปยื่นให้ ป.ป.ช.
ท าการสอบสวนชี้มูลความผิด เพ่ือส่งอัยการฟ้องต่อศาลอาญา แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต่อไป 
โดยจะเดินทางไปยื่นเรื่อง 
  
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/485994  
  

https://www.thansettakij.com/politics/485994
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1 กรกฎาคม 2564 11:48 น.   
“วิษณุ” บอก สภาล่ม ไม่รู้เพราะโควิดหรือเทคนิค หว่ัน ล่มอีกจะกระทบกม.ส าคัญ 
 

 
 
 เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 1 ก.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณี
สภาล่มในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.วัตถุอันตรายว่า ตนไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่สภาล่มเพราะปัญหาส.ส. กลัวโควิด หรือไม่เห็น
ด้วยกับร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว เพราะมีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยกับมาตรา 6 ของพ.ร.บ.ฉบับนี้จึงดึงกันไปมา 
 เมื่อถามว่าเห็นพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทย ระบุหากกฎหมายดังกล่าวผ่านการพิจารณา เกรงว่า
สารเคมีอันตราย 3 ชนิดที่ถูกห้ามใช้จะกลับมาใช้ได้ นายวิษณุ กล่าวว่า “ก็นี่ไงคือปัญหาที่ท าให้สภาล่มเพราะโควิดหรือ
เพราะร่างกฎหมายดังกล่าว” เมื่อถามว่าร่างเดิมของรัฐบาลก าหนดให้ 3 สารเคมีสามารถกลับมาใช้ได้ใช่หรือไม่ นาย
วิษณุกล่าวว่า ก็ไม่ทราบตอบไม่ถูก และได้ยินมาว่ากระทรวงที่เก่ียวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าลังท างานกันอยู่ 
 เมื่อถามว่า เหตุการณ์สภาล่มกระทบภาพลักษณ์สายตาประชาชนอย่างไร นายวิษณุ กล่าวว่า มันไม่ได้ล่ม
บ่อย สมัยประชุมนี้เพ่ิงล่มครั้งแรก เราต้องเข้าใจเพราะมีเหตุโควิด แม้สภาฯจะบอกไม่ต้องกลัวเพราะมีมาตรการ แต่ถ้า
ส.ส.เขากลัวก็ไม่รู้จะว่าอย่างไร และขอย้ าว่าที่ล่มเป็นเพราะกลัวโควิดหรือเพราะเรื่องกฎหมาย 
เมื่อถามว่า หากเป็นเหตุผลกลัวโควิดจะส่งผลกระทบต่อกฎหมายส าคัญของรัฐบาลรวมถึงร่าง  พ.ร.บ.งบประมาณ 65 
หรือไม่นายวิษณุ กล่าวว่าก็ต้องคอยดูกันต่อไป มีเหตุตรงไหนก็ป้องกันตรงนั้นไปสักระยะหนึ่ง เมื่อดูแล้วว่าไม่มีผู้ติดเชื้อ
เพ่ิมคนจะได้วางใจ ส่วนกฎหมายงบประมาณ 65 ยังไม่กังวลเพราะอีกนาน คงไม่รอไปถึงจนครบ 105 วัน แต่ก็ยังมี
กฎหมายที่ส าคัญกว่านั้นเช่นกฎหมายที่ต้องประชุมร่วมรัฐสภา 
 เมื่อถามว่า ประธานวิปรัฐบาลอ้างว่าเหตุที่ล่มเป็นเพราะเทคนิคในการคัดค้านกฎหมาย นายวิษณุ ตอบว่า 
มันก็เหมือนการประชุมสภาเวลาคนไม่เห็นด้วยก็ใช้วิธีวอล์กเอาท์ หรือใช่วิธีเดินออกกันแล้วนับองค์ประชุม เป็นเทคนิค
ของสภาที่มีเยอะมากมาย แต่ยอมรับว่าหากเป็นกฎหมายส าคัญจะเป็นเรื่องใหญ่ แต่กรณีนี้มีการถกเถียงกันแล้วหลาย
ครั้ง และยังนึกในใจว่าถ้าไม่มีโควิดการพิจารณากฎหมายนี้ก็อาจมีการวอล์กเอาท์เกิดข้ึน 
 เมื่อถามว่ากฎหมายดังกล่าวถือเป็นกฎหมายการเงินถ้าลงมติแล้วไม่ผ่านกระทบรัฐบาลหรือไม่ นายวิษณุ 
กล่าวว่า ไม่กระทบเพราะผ่านวาระหนึ่งมาแล้ว ถ้าจะกระทบคือตกไปตั้งแต่วาระหนึ่ง เรื่องนี้ไม่มีกฎหมายบังคับแต่เป็น
มารยาทและธรรมเนียมที่ถือมา เหมือนกรณีถ้าสภาไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็ต้องหาทางออกเช่นลาออกหรือยุบสภา เหมือนที่
ประเทศอังกฤษและประเทศไทยยึดถือ 
 เมื่อถามถึงกรณี นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาฯ ออกมาระบุใครอยากรู้รายชื่อส.ส.ไม่
เข้าประชุมให้มาดู เพ่ือตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งต่อไป นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ทราบเรื่อง 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/257607  

https://siamrath.co.th/n/257607
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210701/545b1b09790a9bbf42701ce5c1e8e607dc1a5b7eab160021a5dbe5ffa0ae7edf.jpeg?itok=Zrzp2iK6
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วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 12:17 น. 
 ‘บิ๊กป้อม’ สั่งพับไมค์ เมินตอบสื่อ ปม ส.ส. พปชร. โดดประชุมสภา 
 

 
 
‘บิ๊กป้อม’ สั่งพับไมค์ เมินตอบสื่อ ปม ส.ส.พปชร.โดดประชุมสภา 
 เมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 1 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากท าเนียบรัฐบาล ว่า หลังการประชุม
คณะกรรมการประสานและก ากับงานด าเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการประชุมคณะกรรมการ
ป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ก่อนที่จะลงมาขึ้นรถยนต์ได้สั่งให้ผู้ติดตามเก็บไมค์โคโฟนที่เตรียมไว้ส าหรับการสัมภาษณ์
ออก 
 โดยพล.อ.ประวิตรมีท่าทีเรียบเฉยพร้อมมุ่งหน้าเดินไปยังรถยนต์ที่จอดรออยู่ แต่ในขณะเดียวกันผู้สื่อข่าว
ได้พยายามสอบถามพล.อ.ประวิตร กรณีเหตุการณ์สภาล่มในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่) 
พ.ศ. …. ซึ่งส.ส.พลังประชารัฐ แสดงตนเพียง 9 คนจาก ส.ส.ทั้งหมด 120 คน พล.อ.ประวิตร เงียบไม่ตอบค าถามและรีบ
เดินขึ้นรถยนต์ออกจากท าเนียบรัฐบาลทันที 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2804868  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/07/S__25813227%E0%B8%AA.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/07/S__25813227%E0%B8%AA.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2804868
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/07/S__25813227%E0%B8%AA.jpg
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1 กรกฎาคม 2564 11:57 น.   
ฝ่ายค้านโวย ครม. ไร้ความรับผิดชอบ หนีสภาฯ ตอบ 3 กระทู้ถามสด โดดร่วมงานภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 1 ก.ค.ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร คนที่สอง เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณากระทู้ถามสด จ านวน 3 กระทู้ ประกอบด้วย
กระทู้ถามสด ของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เรื่องการแก้ปัญหาของการแพร่ระบาดของโค
วิด-19 ถามพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม จึงได้มอบหมายให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง
นายกฯและรมว.สาธารณสุข แต่นายอนุทิน ได้มอบหมายให้นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ตอบแทน , กระทู้ถาม
สดของนพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ ตั้งกระทู้ถามสดเรื่องรถไฟฟ้ารางคู่ นายสักดิ์ สยาม
ชิดชอบ รมว.คมนาคม และกระทู้ถามสดของ นางสกุณา สาระนันท์ ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย ตั้งถามเรื่องโรคระบาด
ลิมปีสกิน ถาม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งรองประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ารัฐมนตรีไม่สะดวกที่
จะเดินทางมาชี้แจง ต้องเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากติดภารกิจส าคัญไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นหากผู้ที่ตั้งกระทู้ถาม
สดต้องการยื่นกระทู้ถามสดด้วยวาจาขอเสนอใหม่ในสัปดาห์ถัดไป 
 ท าให้ส.ส.ฝ่ายค้าน โดยเฉพาะนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียง ใหม่ พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า กรณีที่ 
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่มาตอบกระทู้สักคนเดียว ถือเป็นความผิดของครม. ไม่ใช่สภาฯ ดังนั้นขอให้พิจารณาในสัปดาห์
หน้าให้บรรจุกระทู้ถามสดที่ครม. ไม่มาตอบ เพราะเป็นความรับผิดชอบของครม. ต่อสภาฯ ตนไม่เห็นด้วยที่กระทู้ถาม
สด ถูกปัดตก เพราะครม. ไม่มาตอบ และต้องยกไปสัปดาห์หน้า จึงขอให้สมาชิกหารือกับประธานสภาฯ อีกครั้ง 
 นายศุภชัย ชี้แจงว่า ต้องยึดข้อบังคับการประชุมในสัปดาห์หน้าจะมีกระทู้ถามสด 3 กระทู้ เพราะ.ช่องทาง
ของการตั้งกระทู้ สามารถท าได้ในกระทู้แยกเฉพาะ และช่องทางอ่ืนๆ ขอให้ไปด าเนินการตามนั้น ซึ่งการเลื่อนกระทู้ไม่มี
เฉพาะฝ่ายค้านเท่านั้น ฝ่ายรัฐบาลก็เช่นเดียวกัน ซึ่งก็เเลื่อนทั้งสองฝ่าย หากกระทู้ถามสดมีความจ าเป็นและส าคัญ ส.ส.
สามารถยื่นกระทู้ถามสดด้วยวาจาได้ ไม่ได้ตัดทิ้ง ตนเข้าใจปัญหา แต่ประธานต้องยึดข้อบังคับ เพราะมีหลายฝ่ายท้วงติง
ว่า ตนไม่ยึดข้อบังคับกรณีพิจารณาบรรจุกระทู้ถามสด โดยข้อบังคับก าหนดให้บรรจุไว้ 3 กระทู้ ดังนั้นขอให้วิป 2 ฝ่าย
หารือ ถึงช่องทางที่จะแก้ปัญหา หรือจะแก้ข้อบังคับหรือไม่ต้องหารือผ่านประธานสภาฯ อีกครั้ง 
 นายจุลพันธ์ กล่าวตอบโต้ว่า ค าชี้แจงของนายศุภชัยเอียงกระเท่เร่  ท าให้นายศุภชัย ชี้แจงว่า เป็นไปตาม
ข้อบังคับการประชุม 
 ผู้สื่อข่าวรายงานเหตุที่ครม.ไม่มาตอบกระทู้ถามสดนั้น ส่วนใหญ่ ได้เดินทางไปร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ลง
พ้ืนที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งมีโครงการเปิดพ้ืนที่ท่องเที่ยว ตามโครงการ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม ทั้งนี้ท าให้มีการ
เลื่อนกระทู้ถามท่ัวไปอีก 4 กระทู้ด้วย 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/257613  

https://siamrath.co.th/n/257613
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210701/a808117f469fe83063f938d57aa2dc27a3bc65a02dbc0afbd3cba08d482eccad.jpg?itok=43eOIAqZ
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วันพฤหัสที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
อ.จุฬาฯ กางข้อกฎหมาย ชี้ ส.ส. รัฐบาล จงใจท า สภาล่ม อาจมีโทษทาง กม. 
 

 
 
อ.จุฬาฯ กางข้อกฎหมาย ชี้ ส.ส.รัฐบาล จงใจท า สภาล่ม ละเมิดอ านาจรัฐสภา เข้าข่ายผิดจริยธรรมเผยอาจมีโทษ
ทางกฎหมาย ยกตัวอย่างกรณีอังกฤษ 
 วันที่ 1 ก.ค.64 ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดง
ความคิดเห็นกรณีสภาล่ม ความว่า 
ว่าด้วยเรื่องสภาล่ม 
คุณวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส. จากพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะวิปรัฐบาล ออกมาให้สัมภาษณ์กรณีสภาผู้แทนราษฎรล่มจน
ท าให้ไม่สามารถพิจารณาร่าง พ.ร.บ.วัตถุอันตรายได้ เนื่องมาจาก ส.ส.ฟากรัฐบาลไม่เข้าประชุมว่า “เป็นเทคนิครอเวลา 
เพราะคุยกันยังไม่รู้ พรรคร่วมรัฐบาลก็ไปคนละทางกันเลย” กรณีนี้มีประเด็นในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
รัฐสภาที่ต้องอธิบายดังนี้ครับ 
 1. การกระท าของ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลที่ไม่เข้าประชุม (ข้อเท็จจริงปรากฏด้วยว่าบางท่านไปที่สภาแต่ไม่แสดง
ตนรวมถึงคุณวิรัช เองด้วย)  ตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายรัฐสภา เรีย กการกระท านี้ ว่ า   
“การเตะถ่วงการตราตัวบทกฎหมาย” (Filibuster) 
 2. จากบทสัมภาษณ์ของคุณวิรัชชี้แจงว่าที่ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลไม่เข้าร่วมประชุมนั้นก็เพราะยังคุยกันไม่รู้เรื่อง 
แล้วจะให้องค์ประชุมครับได้อย่างไร ลักษณะการกระท าและค าพูดมีความชัดเจนว่ามี “เจตนา” ที่จะท าให้สภา
ผู้แทนราษฎรไม่สามารถด าเนินการพิจารณาร่างกฎหมายได้ 
 3. เมื่อการที่ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลรวมถึงคุณวิรัชร่วมใจกันไม่เข้าประชุมโดยมี “เจตนา” ตามที่ให้สัมภาษณ์ว่า
เป็น “เทคนิค” ที่ท าขึ้น ตามหลักกฎหมายรัฐสภาแล้ว เป็น  “การละเมิดอ านาจรัฐสภา” (Contempt of 
Parliament) ซึ่งหมายถึง เป็นการจงใจที่จะสร้างอุปสรรค หรือขัดขวางการท าหน้าที่ของรัฐสภา ณ ที่นี้ก็คือ ท าไม่ให้
สามารถด าเนินการพิจารณาร่างกฎหมายได้ตามท่ีอธิบายไปตามข้อ 2 
 4. การเจตนาเตะถ่วงการพิจารณาร่างกฎหมายถือเป็นการกระท าผิดที่กระทบต่อ “หลักการปฏิบัติเพ่ือ
ประโยชน์สาธาณะของฝ่ายนิติบัญญัติ” ที่เรียกร้องให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ต้องกระท าโดยไม่ชักช้าด้วย 
 ดังนั้น จึงถือว่าเข้าข่ายขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
คณะกรรมาธิการ พ.ศ.2563 ที่ก าหนดให้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือเ พ่ือประโยชน์ประเทศ 
อุทิศเวลาให้กับการประชุม และพิจารณากฎหมายโดยไม่ชักช้า ทั้งหมดนี้ก็เพ่ือเป็นไปตามภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติที่
รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ในหมวดที่ 7 รัฐสภา 
 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1.jpg
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 5. ประเด็นนี้อยู่ในขอบข่ายการท าหน้าที่ของคณะกรรมาธิการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรที่จะต้อง
พิจารณาว่าการกระท าดังกล่าวมีลักษณะขัดต่อข้อบังคับหรือไม่อย่างไร และท าความเห็นต่อไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือ
มีมติต่อไป หากเป็นกรณีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็จะถูกส่งไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ 
 ผมเห็นว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้แทนปวงชนพึงต้องท าหน้าที่ของตนเองตามที่รัฐธรรมนูญ
ก าหนดเพ่ือประโยชน์ของประชาชนครับ 
 อนึ่ง กรณีการเตะถ่วงการพิจารณากฎหมาย สภาผู้แทนราษฎรของประเทศอังกฤษ ( House of 
Commons) เคยมีมติลงโทษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานละเมิดอ านาจรัฐสภา เนื่องจากเป็นการกระท าเพ่ือขัดขวาง
การท าหน้าที่ของสภาอันเป็นการกระท าต่อประโยชน์สาธารณะอย่างไร้เหตุผล 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_439693  
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01/07/2564 09:32 
“ชวน” ยินดีให้ตรวจสอบ 
 

 
 
รัฐสภา 1 ก.ค.-“ชวน” ไม่หว่ัน “เรืองไกร” ร้องป.ป.ช. ปมใช้รถหลวงลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย  
บอกยินดีให้ตรวจสอบ 
 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีนายเรืองไกร  
ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) 
เ พ่ื อตรวจสอบการ ใช้ ร ถประจ าต า แหน่ ง ล ง พ้ืนที่ ปฏิ บั ติ ภ า รกิ จมอบหน้ ากากอนามั ย ในต่ า ง จั งหวั ด  
ว่า ยินดีให้ตรวจสอบการใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งต้องระมัดระวัง หากจะตรวจสอบ ก็ไม่มีปัญหา.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-729030 
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วันที่ 30 มิถุนายน 2564 - 12:54 น. 
เดินหน้าชน : แก้ รธน.สุดเอ้ือม 
 

 
 
หากรัฐธรรมนูญ 2560 ที่พรรคฝ่ายค้าน พรรครัฐบาล รวมไปถึงมวลชนบางกลุ่มเห็นว่ามีปัญหาในหลายแง่มุม
จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข 
 ฉากการเมืองที่เกิดขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ก่อน ในการประชุมร่วมรัฐสภาเพ่ือพิจารณาญัตติแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ ก็เสมอเพียงแค่เลาะเปลือกผิวไม่ได้เจาะถึงในกลางสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นผลไม้พิษ  จากร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 13 ฉบับ อันประกอบด้วย พรรคพลังประชารัฐ 1 ฉบับ พรรคเพ่ือไทย 4 ฉบับ พรรคภูมิใจไทย  
2 ฉบับ พรรคประชาธิปัตย์ 6 ฉบับ สามารถผ่านเสียงโหวตเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาเพียงฉบับเดียว  และผ่านกติกา
รัฐธรรมนูญที่ต้องมีเสียงสนับสนุนจาก ส.ว. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือ 84 เสียง เป็นของพรรคประชาธิปัตย์ คือเปลี่ยน
ระบบเลือกตั้งเป็นบัตร 2 ใบ ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีมติรับหลักการ 552 คะแนน จากที่มี ส.ส.และ 
ส.ว.ปฏิบัติหน้าที่อยู่ 733 คน แบ่งเป็นส.ส. 342 คะแนน วุฒิสมาชิก 210 คะแนน 
 แม้แต่ร่างของพรรคพลังประชารัฐแกนน ารัฐบาล ที่ถือว่า “คนกันเอง” ก็ยังไม่รอดจากการถูก ส.ว. 
ตีตก ชนิดผิดคาดท่านผู้ชม ห่างไกลจากเป้าหมายรื้อมาตรา 256 ของรัฐธรรมนูญ เพ่ือน าไปสู่การตั้งสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพ่ือยกร่างรัฐธรรมฉบับใหม่  หรือแม้แต่ปิดสวิตช์ ส.ว.ก็ไม่
สามารถเข้าไปแตะต้อง 
 เส้นทางที่จะพอไปต่อได้ของฝ่ายต้องการยกเครื่องกฎหมายสูงสุดก็คืออาศัย พ.ร.บ. การออกเสียง
ประชามติ ที่เพ่ิงผ่านรัฐสภาไปเมื่อ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา ไปขอฉันทานุมัติจากประชาชนว่าเห็นด้วยกับการให้มี
รัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่ มี 3 ช่องทางให้เดินคือ การเสนอท าประชามติโดยคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และภาคประชาชน
ร่วมลงชื่อไม่น้อยกว่า 5 หมื่นรายชื่อ  
 ในช่องทางแรกน่าจะเกิดขึ้นได้ยาก โดยเฉพาะส าหรับพรรคพลังประชารัฐแกนน ารัฐบาล เนื่องจาก
รัฐธรรมนูญ 2560 ยังคงสร้างข้อได้เปรียบในทางการเมือง ถึงขนาด มีวลีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ “ถูกออกแบบมาเพ่ือเรา” 
 ช่องที่สอง อาศัยมติของรัฐสภาเป็นผู้เสนอและส่งให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้จัดฟังเสียงประชาชน อาจยังมี
ปัญหาเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 156 ว่าด้วยการประชุมร่วมของรัฐสภาไม่ ได้มีข้อบัญญัติ ให้ 
ส.ส.-ส.ว.ประชุมร่วมในญัตติท าประชามติ หมายความว่า แต่ละฝ่ายต่างไปประชุมลงมติกันเอง 
 กรณีสภาผู้แทนราษฎรสามารถสร้างความเห็นพ้อง มีมติเห็นด้วยกับการท าประชามติด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่ง 
หากที่ประชุมในซีกวุฒิสภา ให้ความเห็นชอบไม่ถึงครึ่ง ข้อเสนอท าประชามติก็ไปไม่ถึงรัฐบาล 
  
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/22-44.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/22-44.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/22-44.jpg
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 ยิ่งเมื่อตรวจสอบท่าทีตลอดมาของ ส.ว.สวนใหญ่ต่อประเด็นยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ด้วยการแก้ไข
มาตรา 256 ที่ออกมาในทางลบ หรือเข้าท านองเดียวกับการประชุมพิจารณาร่างแก้ไข 13 ฉบับ เมื่อ 23-24 มิถุนายน ก็
พอจะคาดเดาได้ว่า การไปขอฟังเสียงประชาชน (ท่ีอาจจะสุ่มเสี่ยงไม่ตรงกับจุดยืนของ ส.ว.) ก็แทบเลิกคิดกันเลยทีเดียว  
 ในที่สุดจึงน่าจะเหลือช่องทางสุดท้าย ตัดสินกันที่ภาคประชาชนร่วมลงชื่อไม่น้อยกว่า 5 หมื่นรายชื่อเพ่ือ
เปิดประตู “ประชามติ” เช่นนั้นคงได้เห็นความเคลื่อนไหวการเมืองนอกสภาการชุมนุมรณรงค์บนท้องถนน พร้อมด้วย
ข้ อ เ รี ย ก ร้ อ ง ใ น มิ ติ อ่ื น ๆ  ถี่ บ่ อ ย ขึ้ น  ข ณ ะ นี้ ก็ ไ ด้ เ ห็ น สั ญ ญ า ณ เ ริ่ ม กั น บ้ า ง แ ล้ ว  จ ะ ร้ อ น แ ร ง แ ค่ ไ ห น  
ต้องติดตาม 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2802499  
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วันที่ 30 มิถุนายน 2564 - 13:00 น. 
รายงาน : กลยุทธ์ เผชิญหน้า พลังประชารัฐ กับ เพื่อไทย เลือกตั้ง บัตร 2 ใบ 
 

 
 
 ไม่ว่าจะเป็นระบบเลือกตั้งแบบ 350 เขต 150 บัญชีรายชื่อ ไม่ว่าจะเป็นระบบเลือกตั้งแบบ 400 เขต 100 
บัญชีรายชื่อ พรรคเพ่ือไทยเปี่ยมด้วย “ความพร้อม” ค าถามอยู่ที่ว่า พรรคพลังประชารัฐพร้อมหรือไม่ พรรคภูมิใจไทย
พร้อมเพียงใด พรรคประชาธิปัตย์คิดหรือว่าจะสามารถพลิกฟ้ืน  ในเมื่อพรรคภูมิใจไทยก็ “เดี้ยง” มาจาก “วัคซีน” ยิ่ง
เมื่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เล่นบทเหมือน “วอลล์ เปเปอร์” ให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขณะชู 2 นิ้ว รูปตัววี
พร้อมกับเปล่งค าว่า “นะจ๊ะ” ออกมา ยิ่งท าให้ภาพฉายเรื่อง “โควิด” มีความแจ่มชัด 
 ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์แม้จะมีความมั่นใจในรากฐานที่หยั่งลึกตั้งแต่เดือนเมษายน 2489 แต่เชื่อหรือว่า 
2 ปีที่ร่วมกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะสร้างความแข็งแกร่ง จึงเหลือเพียง “พลังประชารัฐ” เท่านั้นที่หาญสู้กับ 
“เพ่ือไทย” หากถามว่าความแข็งแกร่งของพรรคพลังประชารัฐอยู่ตรงไหนนอกเหนือไปจากการมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ยืนเรียงเคียงกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ค าตอบย่อมเป็น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อาจเป็นเพราะ ร.อ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่า เติบใหญ่เป็นล าดับในทางการเมืองตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทย และแม้กระทั่งพรรคเพ่ือไทยก่อนถูก 
“รัฐประหาร” 
 เมื่อผนวกเข้ากับ  นายสันติ  พร้อมพัฒน์ นายวิรัช รัตนเศรษฐ  ประสานเข้ากับ  “วิทยายุทธ์”   
ทางการเมืองอันเก็บสะสมมาตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทย ประสานกับการปฏิบัติที่เป็นจริงในห้วง 2 ปีหลังเดือนมีนาคม 
2562 ก็เทียบได้กับบารมีที่ นายเสนาะ เทียนทอง เคยมี ค าถามก็คือ หลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็เคยได้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พร้อมกับ “4 กุมาร” ไปแล้ว มิใช่หรือ แล้วผลงานของ “4 
กุมาร” เป็นอย่างไร 
 ถามว่าเมื่อ นายเสนาะ เทียนทอง ไปจัดตั้งพรรคประชาราชเป็นอย่างไร ถามว่าเมื่อ  นายสมคิด  
จาตุศรีพิทักษ์ ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจเป็นอย่างไร ชะตากรรม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ก็เป็นเช่นนั้น ที ่นาย
เสนาะ เทียนทอง แผ่บารมีได้ส าเร็จก็เพราะมี นายทักษิณ ชินวัตร ที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เสมือนว่ามีผลงานก็
เพราะ นายทักษิณ ชินวัตร เมื่อเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ดังที่รู้กันตลอด 7 ปี มิใช่หรือ  
 ปมเงื่อนอยู่ที่ นายทักษิณ ชินวัตร คือผู้ที่ยึดกุม “วิทยายุทธ์” ไม่ว่ายุคพรรคไทยรักไทย ไม่ว่ายุคพลัง
ประชาชน ไม่ว่ายุคพรรคเพ่ือไทย ยิ่งเมื่อแปรรูปออกมาเป็น โทนี่ วู้ดซัม ยิ่งทวีความร้อนแรง การต่อสู้ระหว่างพรรคเพ่ือ
ไทยกับพรรคพลังประชารัฐ คือการต่อสู้ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาศัยบริการของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เพ่ือ
ต่อกรกับสมองก้อนโตของโทนี่ วู้ดซัม 
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 การต่อสู้ทางการเมืองนับจากนี้เป็นต้นไปจึงมากด้วยความร้อนแรง และจะยิ่งร้อนแรงมากขึ้นพลันที่ร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ บนยุทธศาสตร์กวาด ระบบเขต ประสาน บัญชีรายชื่อ ยุทธศาสตร์คือกุม
ชัยชนะเพ่ือยึดครองพ้ืนที่ของ “สภาผู้แทนราษฎร” โดยพื้นฐานอาศัยพลังจากสภาผู้แทนราษฎรไปสยบ 250 ส.ว. แผน
นี้ “เพ่ือไทย” ท าอย่างเปิดเผย เดินหน้าอย่างร่าเริง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2802530  
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30 มิ.ย. 2564 เวลา 13:50 น. 
เลือกตั้งบัตร 2 ใบ ‘พรรคทักษิณ’ แลนด์สไลด์! 
 

 
 
พรรคการเมืองขนาดใหญ่ 3 พรรคคือ "เพื่อไทย" ของ ทักษิณ ชินวิตร พลังประชารัฐ และ ประชาธิปัตย์ จะได้
ประโยชน์มากที่สุด จากระบบ"เลือกตั้งบัตร 2 ใบ"  
 หลังสมาชิกรัฐสภาเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ 13 เป็นร่างที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  
เสนอให้แก้ไข มาตรา 83 และ มาตรา 91 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแบบใช้บัตร 2 ใบ โดยเหตุผลที่เสียงส่วนใหญ่ผ่าน
ร่างนี้คือ การให้มี “บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ” เพ่ือให้ประชาชนมีสิทธิในการเลือกพรรคการเมือง และผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบ
แบ่งเขต ย่อมท าให้ประชาชนได้ใช้เจตจ านงในการเลือกตั้งที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น แต่แท้ที่จริงระบบ
เลือกตั้งแบบใช้บัตร 2 ใบ เอ้ือประโยชน์ต่อพรรค การเมืองใหญ่ 3 พรรค มากกว่าพรรคขนาดกลาง และ พรรคขนาด
เล็ก 
  
บัตร 2 ใบเอื้อ 3 พรรคใหญ ่
 พรรคการเมืองขนาดใหญ่ 3 พรรคที่ถูกโฟกัสก็คือ พรรคเพ่ือไทย (พท.) พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) จะได้ประโยชน์จากระบบเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ ขณะที่พรรคขนาดกลางอย่าง พรรคภูมิใจ
ไทย พรรคก้าวไกลพรรคเสรีรวมไทย และ พรรคการเมืองขนาดเล็ก ย่อมเสียประโยชน์อย่างแน่นอน  
 สาเหตุส าคัญที่พรรคการเมืองใหญ่มีโอกาสจะได้ ส.ส.เขต เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากจะก าหนดให้มี  
ส.ส.เขต 400 คน จากเดิมที่จะมี ส.ส.เขต 350 คน ส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคการเมืองใหญ่ก็มีโอกาสได้เพ่ิมเช่นกัน 
เพราะมีสมาชิกพรรค และมีคะแนนนิยมของพรรคอยู่แล้ว ส่วนพรรคเล็กตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือ พรรคก้าวไกล โดย
การเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 แม้จะได้ ส.ส.เขตน้อย แต่ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อจ านวนมาก เพราะทุกคะแนนน ามา
ค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
  
บัตร 2 ใบกับชัยชนะ“ทักษิโณมิกส์” 
 หากย้อนดูการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2544 เป็นการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ปี 2540 และใช้การเลือกตั้งแบบ
ใช้บัตร 2 ใบ  “พรรคเพ่ือไทย” จะได้ประโยชน์มากที่สุด เพราะที่ผ่านมาพรรคเพ่ือไทยประสบความส าเร็จกับการ
เลือกตั้งระบบบัตร 2 ใบมากที่สุด  โดย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เคยพูดผ่านคลับเฮ้าส์ว่า “พรรคเพ่ือไทย” 
เชี่ยวชาญที่สุดในการเลือกตั้งระบบบัตร 2 ใบ หากใช้บัตร 2 ใบ เขามั่นใจว่าจะ  “แลนด์สไลด์” แถมมีกลยุทธ์การหา
เสียงดีกว่าพรรคอื่น และความนิยมของพรรค ความนิยมเจ้าของพรรค ยังมีอยู่สูง  
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/474785
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 ย้อนดูสถิติจากผลเลือกตั้งทั่วไปในปี 2544 ที่ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ไทยรักไทย ได้ ส.ส. 248 ที่นั่ง จาก 
ส.ส.เขต 200 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 48 คน และได้คะแนนรวม 11,634,495 เสียง “เลือกคนที่ใช่กับพรรคที่ชอบ” จึง
เป็นวลีฮิตในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2544 กอปรกับช่วงนั้นคนชื่นชอบนโยบาย เชิง Political Makerting หรือ “ทักษิโณ
มิกส์” ส่งผลให้พรรคเพ่ือไทย ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายมาแล้วถึง 3 สมัยติดต่อกัน  
 แต่ เมื่ อ เปรียบเทียบการเลือกตั้ งทั่ ว ไปในปี  2562 ใช้บัตรใบเดี ยวครั้ งแรก ตามรัฐธรรมนูญ  
ปี 2560  พรรคเพ่ือไทย ร่วงลงมาเหลือ 136 ที่นั่งจากส.ส.เขต แต่ไม่ได้ส.สบัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียว คะแนนรวม 
7,881,006  เสียง ต่างจากการเลือกตั้งในปี 2544 อย่างเห็นได้ชัด ไม่แปลกที่ เพ่ือไทย พลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์ หัน
มากลมเกลียวกันอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน   
  

 
  
 พปชร.ได้เปรียบเชิงกลไกรัฐ  
 ขณะที่ พรรคพลังประชารัฐ ภายหลังชนะการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขตต่อเนื่อง 3 สนาม ไม่ว่าที่ ขอนแก่น 
ล าปาง และ นครศรีธรรมราช ทางพรรคมีความเชื่อม่ัน การท างานของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ 
เลขาธิการพรรคคนใหม่ท่ีสามารถท าให้พรรคพลังประชารัฐคว้าชัยชนะมาทุกครั้ง  
 นอกจากนี้นโยบายของโครงการรัฐ อาทิ นโยบายเยียวยาประชานิยม  โดนใจประชาชนทั้งประเทศ จะ
เป็นตัวช่วยเสริมที่มีประสิทธิภาพ และมีความได้เปรียบในการควบคุมกลไกรัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังไร้คู่แข่งใน
ฐานะเสนอนายกฯ เว้นแต่มีคู่แข่งคนใหม่ค่อยว่ากัน   ได้เปรียบเชิงกลไกรัฐ เป็น แชมป์เก่าคุมนักการเมืองท้องถิ่น 
เลือกตั้งใหญ่ พลังประชารัฐ ย่อมเป็นตัวเลือกที่ใช่มากที่สุด 
  
ปชป.นโยบายจับต้องได้ 
 ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ หากใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ อาจจะพ้นจุดต ่าเพราะจะเป็นพรรคเดียวในพรรคการ 
เมืองหลัก  ที่ ยั ง เป็น  “สถาบันทางการ เมือง ”  หากเกิดแรง เหวี่ ยง  หรื อ เกิดการสั่ งสอนจากประชาชน  
มีความเป็นไปได้สูงที่คะแนนจะไปอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์  
 “ถ้าคนเลิกเชียร์ “ลุงตู่” ก็จะไม่ไปพรรคเพ่ือไทย ไม่ไปพรรคก้าวไกล ไม่ไปพรรคพลังประชารัฐ แต่จะ
กลับมาเลื อกพรรคประชาธิปัตย์ เพราะคนเชื่ อว่ า เป็นพรรคสถาบัน ไม่ ใช่พรรคเก็บเบี้ ย ใต้ถุนร้ าน  หรือ  
พรรคเฉพาะกิจ” 
 นอกจากนั้น พรรคพระแม่ธรณีบีบมวยผม ยังมีผลงานการันตีจาก นโยบายประกันรายได้ราคาสินค้า
เกษตร ส่งออก ไม่แปลกหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเฉพาะภาคใต้ จะหวนคืนกลับมาเทคะแนนให้อีกครั้ง เพราะนโยบายจับ
ต้องได้ และเชื่อว่าจะท าตามท่ีรับปากไว้   
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 จากข้อมูลดังกล่าว ทั้ง 3 พรรคการเมือง เชื่อว่าได้ประโยชน์ จากบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จึงเสนอเรื่องบัตร
เลือกตั้ง  2 ใบ และผลักดันเรื่องนี้เต็มที่ แต่ใครจะได้ประโยชน์มากที่สุด แล้วแต่จังหวะในการเลือกตั้ง  
“พลังประชารัฐ” ดูคะแนนนิยม “ลุงตู่” ว่าจะเป็นอย่างไร  
“ประชาธิปัตย์” จะปรับกลยุทธ์อย่างไรบ้าง  
“ทักษิณ” หรือ “Tony Wood same” จะมีไม้เด็ดออกมาอย่างไร  
ต้องลุ้นกันยาวๆ …  
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/485780  
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30 มิถุนายน 2564 - 13:51 น. 
"โทนี่" พี่ใหญ่ กับเยื่อใย "ธรรมนัส" 
 

 
 
สายใยจักรดาว "ทักษิณ-ธรรมนัส" จากอดีตถึงปัจจุบัน ไม่มีเปลี่ยน  
 ไม่พลาดที่จะเป็นประเด็นข่าว เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา รายการ CARE ClubHouse x CARE Talk 
ของ “พ่ีโทนี”่ ทักษิณ ชินวัตร ในหัวข้อ “โทนี่สอนน้อง” ก็ได้โอกาส “สอนน้อง” ร่วมโรงเรียนเตรียมทหาร 
 ช่วงหนึ่ งของรายการคืนนั้น มีคนถามถึงความสัมพันธ์ของ  “โทนี่”  รุ่น พ่ี เตรียมทหาร 10 กับ   
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ รุ่นน้องเตรียมทหาร 25  
  “ทักษิณ” ตอบอย่างไม่ลังเลว่า “รู้จัก แต่ก็ไม่เคยท างานร่วมกัน นอกจากตอนที่ทราบว่าเขามาอยู่กับ
พรรคเพื่อไทยช่วงหนึ่ง ก็ได้พูดคุยกันบ้างในฐานะรุ่นน้อง” 
 แน่นอน ช่วงทักษิณ เป็นนายกรัฐมนตรี  “ธรรมนัส” ยังเป็นคนติดตาม “เสธ.ไอซ์” พล.อ.ไตรรงค์ 
อินทรทัต เพ่ือนรักทักษิณ ต่างจากสมัยยิ่งลักษณ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งผู้กองธรรมนัส ร่ ารวยจากการท าธุรกิจตลาด
คลองเตย ,ค้าลอตเตอรี่ และบริษัท รปภ.  
 ช่วงปี 2553-2556 ร.อ.ธรรมนัส ได้ดูแล ส.ส.เพ่ือไทย และแกนน า นปช.หลายคน ตามประสาคนใจถึงพ่ึง
ได้ จนกระทั่งผลงานเข้าตา “เจ๊แดง” จึงถูกชักชวนมาเป็นแม่ทัพภาคเหนืออีกคนหนึ่ง 
 หลายคนได้ฟังพ่ีโทนี่ พูดถึง “ธรรมนัส” อาจรู้สึกผิดหวัง เพราะคงอยากได้ยินโทนี่เย้ยหยัน “เลขาธิการ
พรรคพลังประชารัฐ” เหมือนที่โทนี่เคยพูดถึง “บิ๊กป้อม” และ “บิ๊กตู”่  
 
โทนี่สอนน้อง 
 โทนี่ยอมรับว่า ได้พูดคุยกับธรรมนัสเรื่องอนาคตทางการเมืองสมัยโน้น “...วันนี้ก็ได้เป็นเลขาธิการพรรค
แล้ว ก็เป็นเรื่องภายในของพรรคเขา เราจะไปวิจารณ์เขาไม่ได้ พรรคการเมืองต่างคนต่างมียุทธศาสตร์ของตัวเอง” 
 สาเหตุที่พรรคพลังประชารัฐ เลือกธรรมนัสเป็นเลขาธิการพรรค โทนี่วิเคราะห์ว่า คงเห็นธรรมนัสเป็นคน
ใจถึง แล้วก็คิดว่าเลือกตั้งงวดหน้าคงต้องใช้เงินใช้ทอง  
  “อยากจะบอกน้องว่า อย่าไปท าแบบนั้น เราสร้างนโยบายดีๆ เราไปสัญญากับประชนชน แล้วต้องท าให้
ได้ แล้วประชาชนก็จะสนับสนุนเราเอง และคุณธรรมนัส เองก็ต้องคิดว่า วันนี้เมื่อมีเสียงวิจารณ์ก็ต้องฟัง แล้วก็ปรับปรุง
ตัวไป เพื่อจะเป็นนักการเมืองที่ดี มีอนาคตที่ดี” 
 น้ าเสียงของโทนี่ต่อธรรมนัส ดูประนีประนอมและรอมชอม ท าให้นักสังเกตการณ์การเมืองเชื่อว่า “อภิ
มหาดีล” จะเกิดขึ้นจริงในวันข้างหน้า  
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 ท่าทีของโทนี่ จึงต่างจากท่าทีของพรรคก้าวไกล และคณะก้าวหน้า รวมถึงพรรคเสรีรวมไทย ซึ่งเปิด
ปฏิบัติการไล่ล่า “อดีต” ของผู้กองไม่เลิกรา 
 
ทักษิณ-ธรรมนัส 
 ช่วงปี 2544-2548  “ธรรมนัส” หรือ ร.อ.มนัส พรหมเผ่า ยังเดินตาม “เสธ.ไอซ์” พล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัต 
ซึ่งเป็นเพ่ือนร่วมรุ่น ตท.10 กับทักษิณ ได้เข้ามาช่วยงานในพรรคไทยรักไทย แต่เนื่องจากสมัยนั้น เขายังเป็นแค่คนของ
นาย จึงไม่ได้เข้าถึงตัวอดีตนายกฯทักษิณ 
 หลังรัฐประหาร 2549 ผู้กองธรรมนัส ประสบความส าเร็จทางธุรกิจ จึงได้รู้จัก ส.ส.เพ่ือไทย มากขึ้น และ
แกนน า นปช. ทั้งจตุพร พรหมพันธุ์ และณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 
 ปี 2555 ผู้กองธรรมนัส จัดทีมผู้สมัครนายก อบจ.พะเยา แข่งกับตระกูล “ตันบรรจง” ค่ายเพ่ือไทย
เหมือนกัน จนเกิดศึกคนกันเอง กลุ่มเสื้อแดงพะเยาโจมตีธรรมนัสมากมาย แต่แกนน า นปช. ทั้ง “ตู่-เต้น” ยกทีมไปช่วย
ผู้สมัครนายก อบจ.สายผู้กองหาเสียง จึงล้มแชมป์เก่าลงไปได้ 
ปลายปี 2556 ยิ่งลักษณ์ยุบสภา มีเลือกตั้งใหม่ ผู้กองธรรมนัส เป็นผู้สมัคร ส.ส.บัญชี รายชื่อ พรรคเพ่ือไทย และ
รับผิดชอบ จ.พะเยา แต่การเลือกตั้งหนนั้นเป็นโมฆะ 
 ปี 2561 ธรรมนัสกลับบ้านเกิดอีกครั้ง ในฐานะแกนน าภาคเหนือ ของพรรคพลังประชารัฐ และคนเมือง
กว๊าน ยึด 2 ที่นั่ง ส.ส.พะเยา จากท้ังหมด 3 ที่นั่ง 
 ตลอดระยะเวลาที่ผู้กองธรรมนัส เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์ ก็ยังมีน้ าใจดูแลเพ่ือนเก่าในค่ายเพ่ือไทย 
ตามประสานักเลือกตั้งมากคอนเน็กชั่น  
 ยกตัวอย่างการถอนตัวของ “พินิจ จันทรสุรินทร์” อดีต ส.ส.ล าปาง 8 สมัยในศึกเลือกตั้งซ่อม เปิดทางให้ผู้
กองพาอดีต ส.จ.เข้าสภาฯ ก็ไม่ใช่เรื่องปกติแน่นอน  
 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ อดีตรองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย และมิตรสหายของยงยุทธ ติยะไพรัช ได้เป็น
นายก อบจ.นครสวรรค์ ก็เพราะใครบางคนมาหลอมรวม ส.ส.ปากน้ าโพ สายพลังประชารัฐ และภูมิใจไทย หนุนอดีต
นายต ารวจคนดังแบบไร้คู่ต่อกรที่ทรงพลัง 
นี่คือรูปธรรมแห่งเยื่อใยไมตรี ระหว่าง “พ่ีโทนี”่ กับ “น้องธรรมนัส”  
 ไม่น่าแปลกใจหรอกว่า ในคลับเฮาส์คืนวันอังคาร มีคนถามโทนี่ว่า จะกลับเมืองไทยเมื่อไหร่ โทนี่ตอบชัด 
“กลับแน่นอน...” พร้อมหัวเราะ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/472377  
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30 มิถุนายน 2564 - 16:57 น. 
"โทนี่" กลับแน่ ถาม "สามนิ้ว" ก่อน 
 

 
 
"ทักษิณ" จะกลับแน่ ดังกระห่ึมจากคลับเฮาส์ อาจต้องตอบค าถามส าคัญของ "สามนิ้ว" เสียก่อน  
 ควันหลงจาก CARE ClubHouse x CARE Talk ตอน “โทนี่สอนน้อง” มีส านักข่าวออนไลน์บางแห่ง 
พยายามปั่นกระแส “ทักษิณกลับบ้าน” โดยหยิบเอาบางประโยคของโทนี่ หรือทักษิณ ชินวัตร มาพาดหัวข่าวเรียกความ
สนใจ 
 จริงๆแล้ว “โทนี่” ตอบค าถามของตัวแทนกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทานที่ว่า “จะกลับมาเมื่อไหร่ ทุกคนคิดถึง
มาก” ซึ่งโทนี่ก็ตอบว่า “กลับแน่ แต่เมื่อไหร่ค่อยบอก” 
 ว่ากันตามเนื้อผ้า โทนี่ในคลับเฮาส์ครั้งล่าสุด ทีมงานกลุ่มแคร์ พยายามหลีกเลี่ยง “ประเด็นร้อน” ในช่วงที่
มีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา โดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้งระหว่างพรรคเพ่ือไทยกับพรรคก้าวไกล และติ่งแม้ว
ปะทะติ่งส้ม 
 พูดถึงเรื่อง “ทักษิณจะกลับบ้าน” ท าให้นึกถึงภาพ “กราบแผ่นดิน” ของอดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถูกแอดมิน
เพจเยาวชนปลดแอก น าไปตัดต่อภาพ และตั้งค าถามกับเพื่อไทยและทักษิณ 
สมมติว่า ทักษิณกลับมาได้จริงๆ ค าถามแรกที่ “เพนกวิน” หรือ “รุ้ง” จะถามคือ “ลุงโทนี่จะเอายังไงกับการปฏิรูป
สถาบันฯ”  
 
สงครามติ่ง 
 ย้อนไปเมื่อวันที่ 28 ก.พ.2551 ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ต้องออกจากประเทศไทยและลี้ภัยไป
อยู่ที่อังกฤษนานถึง 1 ปี 5 เดือน เนื่องจากถูกปฏิวัติรัฐประหาร ก็ได้โอกาสกลับเมืองไทย สมัยรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช 
 พลันที่มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ทักษิณจึงก้มลงกราบที่พ้ืนดิน ท่ามกลางเสียงโห่ร้องของมวลชนคนรัก
ทักษิณดังกึกก้อง 
 ภาพ “กราบแผ่นดิน” นี่แหละที่ได้ไปปรากฏในเพจเยาวชนปลดแอก(รีเด็ม) พร้อมข้อความ “จากปฏิรูป
สถาบันฯ เหลือเพียงเปลี่ยนระบบการเลือกตั้ง”  
 ปฏิบัติการของเยาวชนปลดแอกเที่ยวนี้ ท าเอาคนเสื้อแดง หรือติ่งโทนี่ โกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยง เฟซบุ๊กร้อน
ฉ่า ทวิตเตอร์เดือดพล่าน ถึงขั้นด่า "เด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ านม” แกนน าแดงอิสระบางกลุ่มเรียกร้องให้แอดมินเยาวชน
ปลดแอกลบโพสต์นั้น เพ่ือลดแรงปะทะของติ่งสองสี 
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 อันที่จริง ช่วงร าลึก 89 ปี แห่งการอภิวัฒน์สยาม “ติ่งแดง” กับ “ติ่งส้ม” ก็ได้เปิดศึกวิวาทะ ตั้งแต่เรื่อง
บัตรเลือกตั้ง ไปจนถึงข้อปฏิรูปสถาบันฯ 
 คนเสื้อแดงมองว่า การกระท าของเยาวชนปลดแอก(รีเด็ม) เป็นการหยามหมิ่นผู้น าในดวงใจของพวกเขา 
และยืนยันว่า “พ่ีโทนี”่ ที่โผล่คลับเฮ้าส์ ไม่ได้พูดเรื่องตั้ง ส.ส.ร. ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยไม่แตะหมวด 1-2  
 ขณะที่ “โตโต้” ปิยรัฐ จงเทพ แกนน าวีโว่ ยืนยันข้อมูลอีกชุดหนึ่งว่า โทนี่พูดจริง “..เมื่อคุณทักษิณพูดชัด
ว่า ส.ส.ร. ต้องไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 ก็เท่ากับว่าการปฏิรูปสถาบันฯ จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ในที่นี้แม้ตัวผมเองจะ
เคารพคุณทักษิณ แต่ก็ต้องช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ได้ส าหรับสังคมประชาธิปไตย” 
 กลุ่มแคร์ ก็ไม่ได้หาหลักฐานมาหักล้างค าพูดของโตโต้ แต่ที่แน่ๆ พรรคเพ่ือไทย เสนอตั้ง ส.ส.ร. ร่าง
รัฐธรรมนูญ ไม่แก้หมวด 1-2  
 การแก้รัฐธรรมนูญเที่ยวที่ผ่านมา ได้เห็นความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ในฝ่ายประชาธิปไตยกลับมาอีกครั้ง 
กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ทะลุเพดานไปแล้ว แต่เพ่ือไทยกลับไปไม่ถึงเพดาน  
 สาวกโทนี่มองว่า ทุบเพดานหรือลดเพดาน เป็นเรื่องยุทธวิธี จะก้าวล่วงแบบไร้เดียงสา หรือสู้อย่างมี
จังหวะก้าว คงต้องถกเถียงกันอีกนาน และท่ีส าคัญ โทนี่กับเด็กๆ ฝันคนละเรื่องกัน 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/472411   
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1 กรกฎาคม 2564 00:10 น.  
ปรับทัพ รับศึกหน้า ! 
 

 
 
 ความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐ ยังเป็นพลวัตร ขับเคลื่อนไม่มีหยุด แม้ในสถานการณ์ยามนี้ที่ 
รัฐบาล ทุ่มเทสรรพก าลังไปที่การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19อย่างต่อเนื่องอยู่นั้น ก็ย่อมไม่ได้
หมายความว่า เรื่องราวทางการเมืองจะต้องชะงักงันไปด้วย ! 
 เมื่อพรรคพลังประชารัฐ คือพรรคใหญ่ ในปีกของรัฐบาล และยังเป็น "ศูนย์อ านาจ" ที่มีหัวหน้าพรรค ด ารง
สถานะ "ผู้จัดการรัฐบาล" อย่าง "บิ๊กป้อม"พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จึงไม่ต้องแปลกใจที่จะพบว่า 
ภายในพรรคพลังประชารัฐนั้นจึงเต็มไปด้วยความวุ่นวาย ความขัดแย้งไม่หยุดหย่อน 
 กระแสข่าวที่ผุดขึ้นมา พุ่งตรงไปยัง "พ่ีรอง" อย่าง "บิ๊กป๊อก"พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ว่ามีส.ส.ในพรรคเกิดอาการไม่พอใจ ขึ้นไม่มีปี่ ไม่มีขลุ่ยด้วยข้อหาที่ว่า บิ๊กป๊อก ไม่ลงมาลุยงาน
การเมือง ไม่ช่วยสมาชิกพรรค 
 น่าสนใจว่า แท้จริงแล้ว ส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐ ไม่รับรู้ถึง "สัมพันธภาพ" ระหว่าง "พ่ีน้อง3ป."  
ว่าแน่นแฟ้นกันแค่ไหนจริงหรือ ?! 
 คนในพรรคพลังประชารัฐ ไม่รู้ว่า ทั้ง พล.อ.ประวิตร , พล.อ.อนุพงษ์ และ "บิ๊กตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม นั้นจะต้องกอดคอกันต่อไปจนกว่าจะถึง "ฉากจบ" ทางการเมือง โดยก่อนหน้านี้ 
"พี่น้อง 3ป."ก็ถอดคอร่วมหัวจมท้ายกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว 
 รวมทั้งเก้าอ้ี รมว.มหาดไทย นั้นถือเป็น "ต าแหน่ง" ที่ถูกวางเอาไว้ให้ พล.อ.อนุพงษ์ มาตั้งแต่แรกแล้วว่า 
"พี่รอง" จะคุมกลไกทางการเมืองทั่วประเทศ แต่แล้ววันดี คืนดีกลับมีกระแสกดดัน พล.อ.อนุพงษ์ จากส.ส.ในพรรค ที่มี 
"พี่ใหญ่" ควบคุมดูแล เสียอย่างนั้น ! 
 อย่างไรก็ดีหากย้อนไปก่อนหน้านี้ อย่าลืมว่าภายหลังจากที่ "ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า" รมช.เกษตรและ
สหกรณ์ ได้เข้ามานั่งเก้าอ้ีใหญ่ "เลขาธิการพรรคคนใหม่" แทน "อนุชา นาคาศัย" รมต.ประจ าส านักนายกฯ แกนน าจาก
กลุ่มสามมิตร 
 พลันเกิด "ข่าวลือ" ผุดขึ้นมาเป็นระลอกว่า เมื่อร.อ.ธรรมนัส นั่งเลขาฯพรรคแล้ว จะเป็นไปได้หรือไม่ที่ จะ
ได้  พาสชั้นข้ามขึ้นไปนั่ ง  เก้า อ้ี  "ว่าการฯ" ในกระทรวงมหาดไทย เพราะท าหน้าที่ เป็น "มือขวา" ให้กับ  
พล.อ.ประวิตร เตรียมปรับทัพรับศึกเลือกตั้งครั้งหน้า ซึ่งถูกคาดการณ์ว่าจะมีขึ้นก่อนรัฐบาลอยู่ครบวาระในปี 2566 
อย่างแน่นอน 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210630/96b92b0706bc464f5318c8748c4a87298e2ee671b5adaa5b6711a3e98a82a344.jpg?itok=VqXOZmEn
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 จากข่าวลือในวันวาน เพียงไม่กี่วัน จนมาถึงการปล่อยข่าว จงใจ กดดัน บิ๊กป๊อก ว่าไม่สนับสนุนงานใน
พรรคพลังประชารัฐ จนกลายเป็นประเด็นขึ้นมาล่าสุด ท าให้ "พี่ใหญ่" อย่างพล.อ.ประวิตร ต้องออกมา "เบรค" ลูกพรรค
ว่า ทั้ง พล.อ.อนุพงษ์ และพล.อ.ประยุทธ์ ต่างไม่มีสถานะเป็นสมาชิกพรรค ด้วยกันทั้งคู่ "แล้วจะให้ท าอะไร ?" 
 “พล.อ.อนุพงษ์ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค รวมทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.
กลาโหม ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค แล้วจะให้เขาท าอะไร" (30 มิ.ย.64) 
 ปรากฎการณ์ เขย่าเก้าอ้ี "มท.1" จากลูกพรรคพลังประชารัฐครั้งนี้น่าสนใจว่า จะ "ยืนระยะ" ไปได้ไกลสัก
แค่ไหน หรือจะแค่หวัง "วัดก าลัง" เช็คคลื่นลม ก่อนตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อ หรือจะยอมถอย ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/257428  
  

https://siamrath.co.th/n/257428


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

33 

 

 
 
1 ก.ค. 2564 06:25 น. 
ผ่านครึ่งปี "อนุทิน" ทรงอิทธิพลรัฐบาล ภารกิจเพื่อชาติ ฉีดวัคซีนโควิด-19 
 

 
 
“วันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก” ประโยคนี้ยังคงใช้ได้ดีไม่มีล้าสมัย เผลอแผล็บเดียว ปี 2564 ก็ผ่านมาครึ่งปีแล้ว 
ต้องยอมรับเป็นปีฉลู ที่หนักหนาสาหัส ส าหรับคนไทยทุกคนจริงๆ ยิ่งเม่ือเจ้าเชื้อร้ายโควิด-19 ยังกลับมาตามหลอก
หลอนไม่เลิกลา 
 ปัญหาเชื้อมฤตยูนี้ ได้ส่งผลสะเทือนมาถึงเสถียรภาพของ รัฐบาลบิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี โดยที่ไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะ เมื่อนายกฯ ก าหนดเป็น “วาระแห่งชาติ” ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-
19 ให้กับคนไทยทุกคนให้ได้ถึง 70% หรือ 50 ล้านคน ทั้งประเทศ ภายในสิ้นปี 2564 นี้ ที่ดูยังไงก็ต้องบอกว่า มีลุ้นกัน
จนเหนื่อยแน่ หลังจากยอดการฉีดวัคซีนแต่ละวันยังไม่เข้าเป้า ออกแนวกระท่อนกระแท่น คงต้องลุ้นกันแบบใจหายใ จ
คว่ า 
 ขณะอีกประเด็นส าคัญ ที่ต้องกล่าวถึงแบบขาดไม่ได้ คือ การก าหนดเปิดประเทศภายใน 120 วัน ตาม
นโยบายท่านนายกฯ ได้ก าหนดมา ทั้งมีการแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจอีกด้วย แน่นอน คนที่จะเป็นมือเป็นไม้ 
ช่วย พล.อ.ประยุทธ์ ได้ในยามนี้ นอกจากบุคลากรทางการแพทย์ หมอ พยาบาล แล้ว อีกบุคคลที่มีบทบาทขาดไม่ได้ 
และถือเป็นคีย์แมนขุนพลส าคัญของรัฐบาลในการต่อสู้กับโควิด-19 เขาคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง
นายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นั่นเอง  
เปิดประเทศใน 120 วัน ยังยืนยันตามนั้นหรือไม่? 
 นายอนุทิน กล่าวว่า มันเป็นเรื่องของนายกฯ ต้องไปถามนายกฯ ไปพูดเองไม่ได้ เรื่อง 120 วัน เป็น
นโยบายนายกฯ แต่ก็ยืนยันได้ว่า พร้อมจะท างานสนองนโยบายของนายกฯ อย่างเต็มที่  เปิดประเทศได้หรือไม่ ต้อง
ค านึงถึงสุขภาพประชาชนควบคู่กับเศรษฐกิจ 
 นายอนุทิน ยืนยันว่า ผมไม่ได้พูดอย่างนั้น ผมบอกว่ามันก็ต้องมีความพร้อมทั้ง 2 อย่าง จะไปแบบปิดทุก
อย่างเลย ผมพูดกลับกันนะ ห่วงธุรกิจด้วย เน้นเรื่องสุขภาพแล้วไม่เปิดธุรกิจก็ตาย  ผมพูดอย่างนี้ ห่วงไหม คนยังฉีด
วัคซีนไม่ครบ เปิดประเทศหากระบาดจนต้องปิดอีกจะส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจ 
  นายอนุทิน กล่าวว่า ส่วนตัวยังไม่มีความเห็นทั้งสิ้น รัฐบาลก็ท าทุกอย่างที่ควรจะท าแล้ว ตอนนี้ไม่ใช่หน้า
ที่มาชี้ว่าใครถูกใครผิด ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ผมให้สัมภาษณ์ไม่ได้ ที่มาค าถามต่างๆ ก็ไม่รู้ว่าจากใคร ไม่สังเกตหรือว่า ผมก็
เฉยๆ นะ ใครอยากจะพูดอะไรก็พูดไป รัฐบาลก็จะเดินหน้าไปตามเป้าหมาย ก็ต้องมีเป้าหมายเตรียมจะเปิด แต่ถ้าถึงวัน
นั้นมันไม่ปลอดภัย ก็ต้องมาทบทวน 
 
 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94-19
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แก้รัฐธรรมนูญ กรณีตัดอ านาจ 250 ส.ว. เลือกนายกฯ กับ กลับใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เห็นอย่างไร หัวหน้าพรรค
ภูมิใจไทย ยืนยันว่า มันไม่มีปัญหาอะไรนะ มันได้หมดส าหรับผม ภูมิใจไทย ได้หมดทุกเรื่อง แบบไหนก็ได้ ได้ทูกรูปแบบ 
เราไปสนเรื่องปัญหาปากท้องประชาชนมากกว่า 
 ตอนนี้ สงครามของสาธารณสุขกับเชื้อโควิด-19 ยังเข้มข้น เมื่อ "หมอหนู" ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน 
ต้องเร่งแก้ปัญหาจากเตียงผู้ป่วยเต็ม ด้วยแผนเพ่ิมศักยภาพ รพ.สนาม ให้ใกล้เคียง รพ.บุษราคัม และจะต้องกดจ านวน
ผู้ป่วย ผู้เสียชีวิตลงให้ได้ โดยจะทั้งยืนยันส าทับอีกว่า ระบบสาธารณสุขไทย จะต้อง "ไม่ล่มสลาย" งานนี้ก็ขอ อวยพร ให้
รัฐบาลเดินหน้าท าตามแผน เปิดประเทศภายใน 120 วันให้ส าเร็จดังหวัง ทางหนึ่ง ก็เพ่ือท าให้ประเทศไทย และคนไทย
ทุกคน กลับสู่การใช้ชีวิตปกติโดยเร็ว  
  หากปลายปี 2564 นี้ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ท าได้ส าเร็จ 50 ล้านคน ตามเป้าหมาย นั่นอาจ
หมายถึงทางเดิน "รัฐบาลบิ๊กตู่ "  คงเปิดกว้าง และไปได้แบบง่ายขึ้น แม้จะไม่ ได้หมายถึ งขั้น เดินอยู่บน   
"กลีบกุหลาบ" 
 แต่หากการฉีดวัคซีนไม่เป็นไปตามเป้า ปลายปีนี้ แน่นอน ทางเดินคงตีบแคบลง ก็คงไม่ต้องบอกว่า  "บิ๊ก
ตู่" จะต้องเจอกับอะไร หนังตัวอย่างก็มีฉายให้เห็นแล้ว  
"สารพัดม็อบ"  โผล่  รอหวั งจัดการ  "นาวาบิ๊ กตู่ "  ล านี้ อยู่ แล้ ว  จะท าส า เร็จหรือไม่  ชะตากรรมอยู่ ในมือ  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีนายอนุทิน ชาญวีระกูล เป็นเจ้ากระทรวงสาธารณสุข ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน 
"อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ" 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2124287?utm_source=PANORAMA_TOPIC  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2124287?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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1 ก.ค. 2564 05:15 น. 
ระวังแรงต้านอ านาจ 
 

 
 
ออกมาตรการเยียวยา เลิกหยุดยาวมาตรการบริหารจัดการแก้ไขโควิด –19 ล่าสุดของ “รัฐบาลลุงตู่”  
ซ้ าเก่าคล้ายเดิม ไม่มีอะไรเป็นของใหม่ให้มีความหวัง กระตุกความเชื่อม่ัน 
 หลังจากก่อนหน้านี้ออกค าสั่งยามวิกาล ปิดแคมป์คนงาน ห้ามกินข้าวในร้าน ต้องซื้อกลับบ้านสถานเดียว 
ห้ามชุมนุมเกินกว่า 20 คน ในเขต 10 จังหวัดควบคุมเข้มงวด จนโดนคนนินทา ลักปิด ลักเปิด เมื่อวานยังบอกจะไม่มี
มาตรการอะไร แต่หลับแล้วตื่นมานึกว่าฝันไป มาตรการ ขึงเชือกตึงเปรี๊ยะกลับมาอีกแล้ว เดือดร้อนกันจนนั่งไม่ติด อยู่
เฉยไม่ไหว โดยเฉพาะคนหาเช้ารับประทานค่ า 
 พนักงานบริการ ร้านค้าต่างๆ โดยเฉพาะพวกที่ไม่มีประกันสังคมรองรับ ต้องออกมาชุมนุมประท้วง
เรียกร้องกันถึงหน้าท าเนียบรัฐบาล งานไม่มีรายได้ก็ไม่มา แถมเงินชดเชยเยียวยาก็เหมือนฝนตกไม่ทั่วฟ้า  ไอ้ที่ได้
ก็จิ๊บจ๊อยไม่พอยาไส้ ไม่คุ้มกับค่าจ้างงานที่ท าแต่ไม่ได้ท า 
 เป็นความเจ็บปวดระคนเคียดแค้น สิ่งที่หวังไม่เป็นดังหวัง ตั้งใจจะกลับมาลืมตาอ้าปากท ามาหากิน
ตามปกติ คิดว่ามาตรการก าลังจะผ่อนคลายไปเรื่อยๆ ทีละเปลาะ แต่กลับตาลปัตร เจอรัดคอจนลิ้นจุกปาก   
พอเหลือบมาดูปฏิกิริยาของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ยิ่งเกิดอาการ “ของขึ้น” 
เห็นภาพหยอกล้อตลกโปกฮา จ๊ะจ๋า นะจ๊ะๆ จนกลายเป็นกระแสบูลลี่บนโลกออนไลน์ ติดแฮชแท็กกันกระหึ่มเมือง 
 ทั้งที่ความจริงแล้ว “บิ๊กตู่” มีเจตนาจะท าให้เกิดความผ่อนคลายในสถานการณ์ที่ก าลังวิกฤติ แต่หลายคน
ไม่คิดเช่นนั้น เหตุการณ์แบบนี้ยังไม่มีสลด เลยกลายเป็นเรื่องอย่างที่เห็น 
 ล่าสุดนายกฯเลยขอสงบปาก สงบค า พูดกับนักข่าวให้น้อยลง น้อยใจท าอะไรก็ผิด  มาตรการ  
“ขึงเชือก” ที่ออกมาล่าสุด ถูกโจมตีว่านอกจากจะท าให้พนักงานบริการ ร้านค้าเดือดร้อนล าเค็ญแล้ว ยังไม่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโควิดไม่ให้แพร่กระจาย ควบคุมพ้ืนที่แต่ไม่มีการตรวจเชิงรุก ไล่ค้นหาเชื้อโรค ไม่รู้เป็น
เพราะกลัวตัวเลขจะพุ่งสูงจนน่าตกใจเหมือนที่นายกฯออกมาบ่นหรือไม่ 
 นอกจากนี้ ยังเหมือนประกาศให้คนงานรู้ล่วงหน้าว่าจะปิดแคมป์ เลยเกิดภาวะ  “ผึ้งแตกรัง” คนงานแห่
กลับบ้านตามต่างจังหวัดกันหมด ขืนอยู่ต่อไปก็ไม่มีงานท า แถมยังโดนกักบริเวณในรั้วสังกะสี 
 แม้จะออกมาปฏิเสธ ทั้งบอกว่าทหารเข้าไปควบคุมเข้มงวดแล้ว แต่มันช้าเกินไป ภาพรถติดหนึบถนนสาย
มิตรภาพเหมือนเทศกาลสงกรานต์คือค าตอบ 
 ประเด็นนี้ถูกฝ่ายค้านจับไต๋ว่าเป็นความ “จงใจ” ตามที่  “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รมว.มหาดไทย เปรยว่าเป็นการระบายคนออกจากเมืองหลวง ลดปัญหาเตียงเต็ม กระจายความเสี่ยงไปทั่วประเทศ ไม่
ต้องกระจุกอยู่ในเฉพาะเมืองหลวง แก้ปัญหาแบบก าปั้นทุบดิน รักษาไข่แดง ละเลงไข่ขาว 
 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%88
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
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 ตอนนี้มาออกมาตรการไม่ให้หยุดยาว ยกเลิกหยุดพิเศษวันที่ 27 ก.ค. มันก็ดูสับสนย้อนแย้ง เหมือนหลาย
ครั้งที่ผ่านๆมา เช้าอย่าง เย็นอย่าง เหมือนภาวะอัลไซเมอร์เรื้อรัง แต่ที่มันหนักหนาจริงๆ ดูทรงแล้วไม่จบง่ายๆ จบไม่
สวยแน่ ก็บรรดาร้านอาหารต่างๆ จากก่อนหน้านี้เปิดให้กินกันในร้านได้  แต่มาตอนนี้ถูกสั่งยกเลิก ต้องซื้อกลับบ้าน
สถานเดียว 
 ผลกระทบต่างกันลิบลับ ใครไม่มาเป็นเจ้าของธุรกิจแบบนี้ ไม่มีทางรู้ ผู้มีอ านาจออกมาบ่นจะโวยวายอะไร
กันนักหนา เซเลบ ออกมาถามนั่งกินไม่ได้แล้วซื้อกลับบ้านจะตายมั้ย ยิ่งแทงใจด า ตอนนี้ร้านค้าใช้อารยะขัดขืน ไม่สน
ค าสั่งห้ามนั่งกินในร้านกันแล้ว  
 มาตรการลักหลับ ลักปิดลักเปิด สุดท้ายจะไม่ขลัง เกิดเป็นแรงต่อต้าน เพราะยอมให้ความร่วมมือ ยอม
เจ็บมาหลายที แต่ไม่จบ เจ็บซ้ าซาก และเหมือนต้องเจ็บอยู่ฝ่ายเดียว ความรู้สึกต่างๆนานาเหล่านี้ กลายเป็นภาวะสะสม
ในจิตใจ ถ้าย้อนศรเอาคืนรัฐบาล ศบค.กันอย่างพร้อมเพรียง ก็น่าเป็นห่วง ครั้นจะใช้ไม้แข็งเข้าจัดการก็ดูไม่ดีแน่ แต่ถ้า
ขืนไม่ท าอะไร ต่อไปค าสั่งก็ไร้ความเข้มขลังเขาถึงบอกกันว่าการใช้อ านาจต้องมาพร้อมคุณธรรม. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2128972?utm_source=PANORAMA_TOPIC  
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1 ก.ค. 2564-10:43 น. 
FootNote: อุณหภูมิต้าน ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยกระดับ สู่ "ฉันทานุมัติ" การเมือง 
 

 
 
FootNote:อุณหภูมิต้าน ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยกระดับ สู่ “ฉันทานุมัติ” การเมือง 
 ไม่เพียงแต่ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ จะโพสต์ข้อความเชิญชวน “ราษฎร ทั้งหลาย” ออกมาพบกันในวันศุกร์ที่ 
2 กรกฎาคม เท่านั้น หากแต่ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม ก็จะมีการซ้อมใหญ่ “คาร์ ม็อบ” หากน าไปผนวกกับ “ไทยไม่
ทน” และ “ประชาชนคนไทย” ที่ก าหนดวันเคลื่อนไหวทุกเสาร์ ก็คึกคักเป็นอย่างสูง 
 เป็นความคึกคักที่ไม่ว่า “ไทยไม่ทน” ไม่ว่า “ประชาชนคนไทย” ไม่ว่า “ราษฎร” อันสัมพันธ์กับ “แนว
ร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” ไม่ว่าคาร์ม็อบ ซึ่งผลักดันโดย นายสมบัติ บุญงามอนงค์ ล้วนมีเป้าหมายที่ท าเนียบ
รัฐบาล ล้วนมีเป้าหมายอยู่ที่ต้องการ ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกไปให้พ้นจากวงจรแห่งอ านาจ ให้พ้นไปจาก
ท าเนียบรัฐบาล ทั้งหมดนี้ด าเนินไปในลักษณะ “แยกกันเดิน รวมกันตี” ตีไปยังท าเนียบรัฐบาล ตีไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา 
 ขณะที่บทบาทของ โทนี่  วู้ ดซั่ม ก็ยิ่ งรุกไล่  ประจาน  ท าทุกกระบวนท่าเ พ่ือด้อยค่าและท าให้   
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หมดความชอบธรรมกระทั่งตกจากสภาวะแห่ง “อ านาจน า” หากประเมินจากท่าทีไม่ว่าจะ
มาจาก  พล .อ .ประยุทธ์  จั นทร์ โ อชา  ไม่  ว่ า จะมาจาก  พล .อ .ประวิ ตร  ว งษ์ สุ ว ร รณ ไม่ ว่ า จะมาจาก  
พล.อ.อนุ พงษ์ เผ่าจินดา เหมือนกับไม่ได้ ให้ความใส่ ใจ  สัมผัสได้จากวัคซีนก็ยังผูกขาดอยู่ที่ซิ โนแว็คและ 
แอสตรา เซเนก้า สัมผัสได้จากการชู 2 นิ้วพร้อมกับประสานเสียง “นะจ๊ะ” 
 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นเหมือนวอลเปเปอร์ แวดล้อม ไว้ด้วยบรรดา “อาจารย์หมอ”  
ในเครือข่าวราชวิทยาลัย และอธิบดีส าคัญจากกระทรวงสาธารณสุข ความไม่รู้ร้อนหนาวจาก “ท าเนียบรัฐบาล” แผ่ลาม
ไปยังพรรค ร่วมรัฐบาลกระท่ังก่อให้เกิดปรากฏการณ์ “สภาล่ม” อึกทึกครึกโครม 
 ท่ามกลาง “อุณหภูมิ” แห่งความหงุดหงิดที่แพร่ขยายในสังคม แต่ละภาพ แต่ละการเคลื่อนไหวในภาค
ของรัฐบาลอันมี พล.อ.ประ ยุทธ์ จันทร์โอชา ก่อให้ความไม่พอใจในหมู่ประชาชนกระจายออกไปอย่างซึมลึกและ
กว้างขวาง ก่อให้เกิด “ฉันทานุมัติ” ในทางการเมืองโดยอัตโนมัติ เมื่อประสานกับปฏิบัติการของ โทนี่ วู้ดซั่ม เชื่อมร้อย
กับบทบาทของพรรคเพ่ือไทย พรรคก้าวไกล ก็น าไปสู่กระแสต่อต้าน เป้าหมายรวมศูนย์ไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา จุดเดียว 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6484049  
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1 กรกฎาคม 2564  
อลหม่าน “สภาฯล่ม” เกมตั้งใจ “รัฐบาล - ฝ่ายค้าน" 
 

 
 
การประชุมสภาฯ เม่ือวานนี้ ในวาระพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย มีความพยายามท าให้ "ล่ม" สิ่งที่ฟ้องต่อ
สั งคม  คื อ  มีส . ส . ลงชื่ อ  346 คน แต่ เ ม่ื อถึ งคราวแสดงตนก่อนลงมติ  มี เพี ย ง  206 คน  และ  ส .ส . 
บางคน ท าตัวล่องหน ทั้งที่นั่งอยู่ในห้องประชุม 
       กลายเป็นเรื่องจนได้ เมื่อการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 30 มิถุนายน 64 ล่มไม่เป็นท่า เพราะมี ส.ส. ร่วมแสดง
ตนเพียง 206 คน จากจ านวนที่ต้องประกอบเป็นองค์ประชุม 242 คน จากยอดสมาชิกที่มีทั้งหมด 484 คน เรื่องนี้
กลายเป็น “พรรคพลังประชารัฐ” ฐานะแกนน าเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ที่ต้องเสียรังวัดครั้งใหญ่ 
       เพราะเรื่องที่พิจารณาอยู่นั้นคือ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วัตถุอันตราย (ฉบับที่...) พ.ศ....  ที่พิจารณาต่อ
เนื่องมาจากการประชุมสภาฯ เมื่อ 16 มิถุนายน และเพ่ิงผ่านวาระสองไปเพียงแค่ 5 มาตราเท่านั้น 
       เหตุที่พรรคพลังประชารัฐ ต้องเสี่ยงรังวัด เพราะนอกจากเป็นผู้คุมเกมในสภาฯ แล้ว  ต้องควบคุมให้การผ่านร่าง
กฎหมายของรัฐบาลให้ส าเร็จ และ ลุล่วง 
       สิ่งที่พบ คือ ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐจาก 120 คน พบการแสดงตนเพียง 9 คน และ ส.ส.ที่ไม่ร่วมแสดงตน 
กลับพบว่าก่อนหน้านั้นปรากฏหน้าต่อท่ีประชุม ช่วงหารือ 
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  อาทิ  กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา  ส.ส .กทม.  ฐิติภัสร์  โชติ เดชาชัยนันต์  ส.ส .กทม.  รวมถึ ง  วิ รัช  
รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธานวิปรัฐบาลร่วมด้วย 
       ไม่เพียงเท่านั้น ยังพบว่า ส.ส.ร่วมรัฐบาล ยังหายจากการแสดงตน อย่างมีนัยส าคัญ คือพรรคภูมิใจไทยที่พบการ
แสดงตนเพียง 8 คน จากยอดส.ส. 61 คน ท าให้เกิดข้อสงสัยว่า กลุ่มข้ัวรัฐบาลก าลังเล่นเกมอะไรกัน 
 เมื่อดูสุ้มเสียงจาก “ส.ส.ภูมิใจไทย” อย่าง “ภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง และโฆษกพรรคภูมิใจ
ไทย”  ที่ กล่ า วกับที่ ป ระชุมสภาฯ ให้  “รั ฐบาล”  ถอนร่ า งพ . ร .บ . วั ตถุ อันตราย  ออกจากการ พิจารณา  
เพ่ือทบทวนเนื้อหาใหม่ เพราะเห็นว่าเนื้อหานั้นมีปัญหาเกินกว่าจะรับได้ 
       ท าให้เห็นความชัดเจนของกระบวนในพรรค และจุดยืนของพรรค ที่สนับสนุนความคิดของ  “มนัญญา ไทย
เศรษฐ์" รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่คัดค้านการใช้สารพิษอันตรายเพ่ือท าการเกษตร และที่ผ่านมา พรรคภูมิใจไทยแสดง
ท่าทีชัดเจน ต่อการไม่เห็นด้วยที่จะผ่อนปรนการใช้สารเคมี ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดปัจจุบัน ตามกฎหมาย
ปัจจุบัน พิจารณา “ไม่แบน 3 สารเคมีอันตราย” 
 การไม่กดบัตรแสดงตนเป็นองค์ประชุมของ 53 ส.ส.พรรคภูมิใจไทยใช่ว่า “วิปรัฐบาล” จะไม่รับรู้ 
       ก่อนหน้านี้  มี  “มติวิปรัฐบาล”  ขอให้  ส .ส.ร่วมรัฐบาล เว้นการลงชื่อ เ พ่ือร่ วมประชุม เ พ่ือหวัง ให้   
“สภาฯล่ม” ก่อนเปิดวาระพิจารณา ร่างพ.ร.บ.วัตถุอันตราย 
       เพราะดูสถานการณ์ที่ “ส.ส.พลังประชารัฐ” ที่ลาประชุม ท าให้เสียงในสภาฯ ปริ่มน้ า ดังนั้นจึงกังวลว่าหาก ให้ลง
มติ แล้ว “ฝั่งรัฐบาล” แพ้ “ฝั่งฝ่ายค้าน” จะเกิดผลเสียส่งตรงถึงกลุ่มขั้ว-ขาใหญ่ ในพรรคพลังประชารัฐ อย่างหาทางแก้
ล าได้ล าบาก 
 แม้ ส.ส.ร่วมรัฐบาล ไม่เห็นด้วย เพราะจะเป็นการเปิดช่องให้ “ฝ่ายค้าน” ขยี้ในเกมการเมืองได้แบบง่ายๆ 
แต่ ด้วยกติกาการอยู่ร่วมกันของ "วิปรัฐบาล” จึงขอให้เคารพและปฏิบัติตามเกม 
       ผลหลัง “สภาฯล่ม” เป็นเช่นนั้นจริง เมื่อ “ส.ส.ฝ่ายค้าน” ทั้ง “เพ่ือไทย“ และ “ก้าวไกล” ลุกไล่ ให้ “ยุบสภาฯ 
เลือกตั้งใหม่ เพราะ ขั้วร่วมรัฐบาลไม่สามารถคุมเสียงข้างมากในสภาฯได้ ทั้งที่เป็นวาระพิจารณาส าคัญเป็นร่างกฎหมาย
ของรัฐบาล” 
       อย่างไรก็ดี การไม่ร่วมแสดงตนเป็นองค์ประชุมของ ส.ส. ในสภาฯ ใช่ว่าจะมีเพียง พรรคพลังประชารัฐ หรือ พรรค
ภูมิใจไทย เท่านั้น หากดูจาก ส.ส.ฝ่ายค้าน อย่างเพ่ือไทยมีผู้ที่ไม่มาแสดงตนถึง 62 คน จากจ านวน ส.ส.133 คน พรรค
ก้าวไกล 14 คน จากจ านวน ส.ส. 53 คน 
 แม้ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ มาแสดงตนจนครบองค์ประชุม ก็ใช่ว่า  “ส.ส.ฝ่ายค้าน” จะยอมให้ผ่านร่าง
พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ไปได้ง่ายๆ เพราะตามจุดยืนของ พรรคเพื่อไทย และ พรรคก้าวไกล คือ ต้องการให้ แบน 3 สารเคมี
อันตราย และมองว่าสิ่งที่ท าได้คือการแก้ไขกฎหมาย ก าหนดกติกาให้เข้มข้น ไม่ใช่ปล่อยให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย
ใช้ดุลยพินิจตามใจ ไร้กฎ ไร้เกณฑ์ 
       ดังนั้น เกมที่ปรากฏในสภาฯรอบนี้ คือความอลม่าน หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพลี่ยงพล้ า ย่อมตกเป็นเหยื่อของคู่ต่อสู้ 
       ตามที่  นายหัวชวน หลีกภัย นักการเมืองรุ่นเก๋า กล่าวกับที่ประชุมสภาฯ ในวันที่  30 มิถุนายน ว่า   
"เวลาเลือกตั้งจะรู้ว่าการอยู่ในที่ประชุมหรือไม่ เป็นเหยื่อคู่ต่อสู้ของท่านอย่างไร”. 
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